

้วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับห<mark>นึ่งแ</mark>บบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ



วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ



สิงหาคม 2566 ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม A Fully-Balanced Current-Tunable First-Order Low-Pass Filter with CAPRIO Technique



August 2023

Copyright of Mahasarakham University



คณะกรรมการสอบวิทยานิพน<mark>ธ์ ไ</mark>ด้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนายสำราญ เลิศคอนสาร แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ของมหาวิท<mark>ยา</mark>ลัยมหาสารคาม



.....ประธานกรรมการ

(รศ. ดร. อนันต์ เครือท<mark>รัพย์ถา</mark>วร)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ศ. ดร. วรวัฒน์ เสง<mark>ี่ยมวิบูล</mark>)

.....กรรมการ

(ผศ. ดร. ณ<mark>ัฐวุฒิ สุวรรณทา)</mark>

.....กรรมการ

(ผศ. ดร. สุพรรณนิกา วัฒนะ)

.....กรรมการ

(ผศ. ดร. ชัยยง<mark>ค์ เสริมผล</mark>)

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย

> (รศ. ดร. กริสน์ ชัยมูล) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

6

(รศ. ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาสารคาม

ชื่อเรื่อง	วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส		
	โดยใช้เทคนิคคาปริโอ		
ผู้วิจัย	สำราญ เลิศคอนสาร		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เสงี่	ยมวิบูล	
ปริญญา	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารค <mark>าม</mark>	ปีที่พิมพ์	2566

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ หนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอ 2) สังเคราะห์วงจรกรองสัญญาณ ความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอ 3) จำลองวงจร กรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอ 3) จำลองวงจร กรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยการใช้เทคนิคกาปริโอ 3) จำลองวงจร กรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยการใช้เทคนิคกาปริโอ วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส โดยการใช้เทคนิคคาปริโอ วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส โดยการใช้เทคนิคคาปริโอ สถาปัตยกรรมของวงจรที่พัฒนาเป็นวงจรรวมทำหน้าที่เหมือนวงจรพื้นฐาน สำหรับวงจรกรองสัญญาณความแตกต่าง วงจรที่พัฒนาเป็นวงจรรวมทำหน้าที่เหมือนวงจรพื้นฐาน สำหรับวงจรกรองสัญญาณความแตกต่าง วงจรที่พัฒนาเป็นวงจรรวมทำหน้าที่เหมือนวงจรพื้นฐาน แตกต่างกับอิมพีแดนซ์ขาเข้า โดยทำการปรับพารามิเตอร์ของวงจรด้วยเทคนิคคาปริโอ ทำให้ได้ ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกรวม วงจรที่เสนอเป็นแบบ ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับการใช้งานเป็นอย่างมาก ผลจากการจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice แสดงให้เห็นว่าได้ผลดีโดยสอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่คาดการณ์ไว้

คำสำคัญ : วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง, ปรับความถี่ด้วยกระแส, แบบสมดุล, ค่า ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม, เทคนิคคาปริโอ, ความไว



This thesis aims to: 1) analyze fully-balanced current-tunable first-order low-pass filter with CAPRIO Technique; 2) synthesize fully-balanced current-tunable first-order low-pass filter with CAP<mark>RIO Tec</mark>hnique; 3) simulate fully-balanced currenttunable first-order low-pass filter with CAPRIO Technique, and 4) compare fullybalanced current-tunable first-order low-pass filter with CAPRIO Technique. A fullybalanced current-tunable first-Order low pass filter with CAPRIO's technique; The architecture of the circuit is relatively simple and symmetrical with different signals. Circuits which were developed to be the first-order low-pass filter as the basic functional circuit for current mode filters and the Caprio technique translated to firstorder low-pass filter for an implementation of low input impedance differential current input. After the hand setting of the circuit parameters of Caprio technique, they were optimized to improve total harmonic distortion. The proposed conversion circuit is simple, very suitable for application and implementing. The simulation of the PSpice program showed that it provides good results and is in accordance with 6 the predicted theoretical analysis.

Keyword : First-Order Low-pass Filter, Current-Tunable, Fully-Balanced, Total Harmonic Distortion, Caprio technique, Sensitivity

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณนิกา วัฒนะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ เสริมผล กรรมการสอบ

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาส<mark>ตร์</mark> มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้ความช่วยเหลือด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำวิทยา<mark>นิพ</mark>นธ์ให้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณท่านอาจารย์สุเทพ <mark>ภู่ม</mark>งคลสุริยา ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยพิชญบัณฑิตที่ให้ ทุนการศึกษาตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตคณ<mark>ะวิศวก</mark>รรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยพี่ ๆ และเพื่อน ๆ ทั้งปริญญาเอกและปริญญาโ<mark>ทสาขา</mark>วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ทุกคนที่ให้ความ ช่วยเหลือเรื่องการเรียน การสอบทุก ๆ ครั<mark>้ง จนส</mark>ำเร็จการศึกษา

สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัว คุ<mark>ณพ่อ คุ</mark>ณแม่ที่ให้กำเนิด ที่ช่วยอบรมเลี้ยงดู และภรรยาพร้อม ด้วยบุตรชายทั้งสองคนที่คอยให้กำลังใจ เพื่อให้การเรียนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี



	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	۹۹
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ຊ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ຢູ
สารบัญภาพ	f]
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของการวิจัย	1
1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ <mark>ยวข้อง</mark>	
2.1 โครงสร้างและการทำงานของไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ [12]	
2.2 ทฤษฎีวงจรกรองสัญญาณความ <mark>ถี่ [13]</mark>	6
2.3 ฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจรกรองความถี่ [<mark>12</mark>]	
2.4 วงจรขยายความแตกต่าง [14]	12
2.4.1 วงจรขยายสัญญาณความแตกต่างที่มี 2 อินพุต	
2.4.2 คุณสมบัติทางดีซีของไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์	
2.5 วงจรสะท้อนกระแส [14]	
2.6 เทคนิคคาปริโอ [15]	
 2.6.1 เทคนิคคาปริโอกับการลดค่าลำดับค่ (Even-order)	
2.7 ฮาร์โมนิก [15]	
	····· ∠/

สารบัญ

2.7.1 นิยามของฮาร์โมนิก (Harmonic)	29
2.7.2 ความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิก (Harmonic Distortion)	31
2.7.3 ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกรวม (Total Harmonic Distortion ; THD)	31
2.8 ความไว [17]	33
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	34
2.9.1 งานวิจัยในประเทศ	34
2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ	37
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ	39
3.1 การวิเคราะห์วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้ เทคนิคคาปริโอ	39
3.2 การสังเคราะห์วงจรกรองสัญญาณค <mark>วามถี่ต่ำ</mark> ผ่านแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้ เทคนิคคาปริโอ	41
3.3 วิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivities)	44
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	45
4.1 การตอบสนองต่อความถื่	45
4.2 การตอบสนองต่อสัญญาณซายน์	47
4.3 การตอบสนองต่อความถี่เมื่อปรับค่ากระแส I _f	47
4.4 การ <mark>ตอบสนองต่อความถี่เมื่อป</mark> รับค่าตัวเก็บประจุ C	48
4.5 ผลตอบสนองจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Monte Carlo	49
4.5 ความถี่และมุมเฟสเมื่อปรับค่ากระแส I _f	52
4.6 ความถี่และมุมเฟสเมื่อปรับค่าตัวเก็บประจุ C	52
4.7 ความผิดเพี้ยนของสัญญาณ	53
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	58
5.1 สรุปผล	58

5.2 อภิปรายผล	
5.3 ข้อเสนอแนะ	
บรรณานุกรม	60
ภาคผนวก	65
ภาคผนวก ก สไปซ์โมเดลของทรานซิสเตอร์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์	
ภาคผนวก ข การวิเคราะห์ค่าความไวที่แส <mark>ดง</mark> ในตารางที่ 1	69
ประวัติผู้เขียน	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ค่าความไว S_x^y โดยที่ $(x, y) = (C, \omega_o), (V_T, \omega_o), (I_f, \omega_o)$	14
ตารางที่ 2 ผลการหาค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบ	ป
สมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส ค่าเฉลี่ยของ V _o (t) = 6.61325	55
ตารางที่ 3 ผลการหาค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบ	ບ
สมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยการใช้เทคน <mark>ิคค</mark> าปริโอ V _o (t) = -0.40985	56
ตารางที่ 4 ตารางความหมายของค่าตัวแปรโมเดลของทรานซิสเตอร์	57



สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 โครงสร้างของไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN	3
ภาพที่ 2 สัญญาลักษณ์ของไบโพล่าร์ทรานซิส <mark>เต</mark> อร์และการไบอัส	4
ภาพที่ 3 การทำงานของไบโพล่าร์ทรานซิสเต <mark>อร์</mark> ชนิด NPN	5
ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์โดยทั่วไปของ I _c และ V _{ce}	5
ภาพที่ 5 วงจรกรองสัญญาณ	6
ภาพที่ 6 ผลตอบสนองทางความถี่วงจรกร <mark>องสัญ</mark> ญาณแบบกรองผ่านความถี่ต่ำ (LP)	8
ภาพที่ 7 ผลตอบสนองทางความถี่วงจรกร <mark>องสัญญ</mark> าณแบบกรองผ่านความถี่สูง (HP)	8
ภาพที่ 8 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจ <mark>รแบบก</mark> รองผ่านแถบความถี่ (BP)	9
ภาพที่ 9 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจ <mark>รกรองสั</mark> ญญาณแบบจำกัดแถบความถี่ (BS)	9
ภาพที่ 10 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่านทุกความถี่ (AP)	10
ภาพที่ 11 โครงข่ายวงจรสองพอร์ <mark>ท มีอินพุตและเอาต์พุตเป็</mark> นแบบลอยตัว	10
ภาพที่ 12 วงจรขยายสัญญาณความแตกต่างที่มีสัญญาณที่จุดสัญญาณเข้าเท่ากับ $\pm V_a$	14
ภาพที่ 13 แสดงวงจรสมมูลสัญญาณขนาดเล็กของวงจรขยายสัญญาณความแตกต่างที่มีสัญญาณที่	୍ବୁଡ
สัญญาณเข้าเท่ากับ $\pm V_a$	15
ภาพที่ 14 <mark>คุณสมบัติทางดีซีของไบโพ</mark> ลาร์ทรานซิสเตอร์	16
ภาพที่ 15 กระแสคอลเลคเตอร์กับแรงดัน V _{id}	18
ภาพที่ 16 ศักดาแตกต่างที่จุดสัญญาณออก	19
ภาพที่ 17 วงจรสะท้อนกระแสแบบทรานซิสเตอร์ 2 ตัว	20
ภาพที่ 18 แหล่งจ่ายกระแสในทางอุดมคติ	21
ภาพที่ 19 วงจรสมมูลสัญญาณขนาดเล็กที่ใช้หาค่าความต้านทานที่จุดสัญญาณออก	22
ภาพที่ 20 แหล่งจ่ายกระแสนอร์ตัน	22

ภาพที่ 21 วงจรสมมูลเทวินิน	23
ภาพที่ 22 วงจรขยายความต่างมีความต้านทานเชื่อมต่อที่ขาอีมิตเตอร์	<u>2</u> 4
ภาพที่ 23 วงจรคาปริโอควอด (Caprio's Quad)	25
ภาพที่ 24 วงจรเทคนิคคาปริโอ	25
ภาพที่ 25 กราฟแสดงค่าการวัดกระแสเอาต์พุต ค่าความผิดเพี้ยนลำดับที่สาม และส่วนกลับลดทอน แรงดันอินพุต	28
ภาพที่ 26 วงจรขยายความต่างทรานซิสเตอร์ <mark>คู่กั</mark> บความต้านทานอีมิตเตอร์	<u>2</u> 9
ภาพที่ 27 สัญญาณที่มีความผิดเพี้ยนเนื่องจ <mark>ากฮ</mark> าร์โมนิก [15]	31
ภาพที่ 28 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน <mark>แบบ</mark> สมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส	10
ภาพที่ 29 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่า <mark>นแบบ</mark> สมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ 	อ 11
ภาพที่ 30 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่ <mark>านอันดับ</mark> หนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้ เทคนิคคาปริโอ	45
ภาพที่ 31 ผลการจำลองการตอบสนองต่อความถี่ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง แบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอค่าตัวเก็บประจุ C = 10 nF และแหล่งจ่าย กระแส I _f = 500 μA	46
ภาพที่ 32 ผลการจำลองการตอบสนองต่อสัญญาณซายน์วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ หนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอโดยที่ค่ากระแส Ir = 550 nA ค่าตัวเก็บ ประจุ C = 0.003 nF และความถี่สัญญาณซายน์อินพุตมีค่าอยู่ที่ 45.5 kHz	บ 17
ภาพที่ 33 ผลการจำลองการตอบสนองต่อความถี่เมื่อปรับค่ากระแส I _f = 100 µA, 300 µA แล 1 mA โดยที่ค่าตัวเก็บประจุ C = 10 nF ภาพที่ 34 ผลการจำลองการตอบสนองต่อความถี่เมื่อปรับค่ากระแส เมื่อ I _f = 500 µA และ C = 10	าะ 18)
nF, 80 nF และ 1 µF	19
ภาพที่ 35 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Monte Carlo ค่าตัวเก็บประจุ C ความผิดพลาด =10 เปอร์เซ็นเ	ต์ 50

ภาพที่ 36 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Monte Carlo ค่าอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์ ($m{eta}$) มีค่าความ
ผิดพลาด = 50 เปอร์เซ็นต์51
ภาพที่ 37 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และเฟสเมื่อปรับค่ากระแส I _f วงจรกรองสัญญาณความถี่ ต่ำ
ผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกร <mark>ะ</mark> แสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ
ภาพที่ 38 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และเฟ <mark>ส</mark> เมื่อปรับค่าคาปาซิเตอร์53
ภาพที่ 39 การเปรียบเทียบเส้นสเปคตรัมฮา <mark>ร์โม</mark> นิกของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง
แบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เท <mark>คนิ</mark> คคาปริโอและวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ
หนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแส54
ภาพที่ 40 เปรียบเทียบค่าความผิดเพี้ยนของ <mark>ฮาร์</mark> โมนิกรวม (THD) ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ
ผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วย <mark>กระแ</mark> สโดยใช้เทคนิคคาปริโอและวงจรกรองสัญญาณ
ความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับค <mark>วามถี่ด้</mark> วยกระแสเมื่อปรับค่า V _{in}



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของการวิจัย

้วงจรกรองสัญญาณหรือวงจรกรองสัญญาณความถี่ (Filter) เป็นวงจรพื้นฐานด้าน โทรคมนาคม ระบบเครื่องมือวัดและวงจร<mark>อิเ</mark>ล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มากมายซึ่งวงจรกรองสัญญาณ ความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง (First-order low pass filter) เป็นอีกหนึ่งวงจรที่ได้รับความสนใจอย่าง ้กว้างขวางโดยมีการนำเสนอมาแล้วอย่าง<mark>มาก</mark>มายในอดีต [1] – [3] ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้ ้อุปกรณ์แอกที่ฟมาช่วยในการออกแบบ เช่น วงจรออปแอมป์ (Operational Amplifiers) วงจรขยาย ความแตกต่าง (Differential Amplifier) แ<mark>ละวง</mark>จรสายพานกระแส (Current Conveyor) [4] – [6] ในปัจจุบันนักวิจัยให้ความสนใจกับวงจรใน<mark>แบบข</mark>องกระแสมากขึ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นกว่าวงจร ในรูปแบบแรงดันอยู่หลายประการ คือ <mark>มีแบนด์วิ</mark>ดท์กว้าง ให้ผลตอบสนองทางความถี่ได้สูง ใช้ ้ไฟเลี้ยงต่ำและออกแบบวงจรได้ง่าย โดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อยเหมาะสำหรับน้ำมาสร้างเป็นวงจรรวม (Integrated Circuit) [7], [8] แล<mark>ะถ้าวงจรต้องทำงานใน</mark>แหล่งพลังงานจำกัดการลดการใช้แรงดัน และกระแสจึงมีความสำคัญมาก ประกอบกับการพัฒนาและออกแบบวงจรในโหมดของกระแส เพื่อ ้นำไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่มีแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมี ู้ขนาดลดลงและสามารถใช้แหล่งจ่ายแร<mark>งดันต่ำลงเรื่</mark>อยๆ และจากการค้นคว้าผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับน<mark>านาชาติ พบว่าเทคนิคใน</mark>โหมดของกระแสยังสามารถขจัดสัญญาณ รบกวน (Even-order Harmonics) ลำดับคู่ของสัญญาณด้านเข้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏ สัญญาณรบกวน<mark>ลำดับค</mark>ี่ในวงจรที่เกิดจากค่าอัตราการขยายและความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิค (Harmonic Distortion) ที่จำกัด [9], [10] จากข้อจำกัดดังกล่าวได้มีผู้นำเสนอการใช้เทคนิคคาปริโอ (Caprio) สำหรับวงจรกรองสัญญาณในโหมดของกระแสจากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบสนองของ วงจรมีความเป็นเชิงเส้นสูงและสามารถลดทอนค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิคลงและขจัดฮาร์โมนิ คลำดับคู่ออกจากวงจรได้ [11]

ดังนั้นวิทยานิพนธ์นี้จึงได้นำเสนอการใช้เทคนิคของวงจรคาปริโอ (Caprio) เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง แบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแส (FullyBalanced Current-Tunable First-order low-pass filter) เพื่อลดทอนค่าผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิค และขจัดฮาร์โมนิคลำดับคู่ออกจากวงจรและใช้อุปกรณ์ในการสังเคราะห์จำนวนน้อยเพื่อให้เหมาะ สำหรับนำมาสร้างเป็นวงจรรวม (Integrated Circuit) โดยผ่านการสังเคราะห์ วิเคราะห์ จำลอง และ เปรียบเทียบโดยการใช้เทคนิคคาปริโอ (Caprio)

1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย

1) วิเคราะห์วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส โดยการใช้เทคนิคคาปริโอ

2) สังเคราะห์วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วย กระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอ

3) จำลองวงจรกรองสัญญาณคว<mark>ามถี่ต่ำ</mark>ผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส โดยการใช้เทคนิคคาปริโอ

 4) เปรียบเทียบวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วย กระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1) ได้วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดย การใช้เทคนิคคาปริโอด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์

 2) ได้หลักการทำงานวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ ด้วยกระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอจากการจำลอง

 3) ได้วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดย การใช้เทคนิคคาปริโอที่ดีขึ้นจากการเปรียบเทียบกับวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบ สมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบ สมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ (A Fully-Balanced Current-Tunable Firstorder low-pass filter with Caprio technique) ซึ่งวงจรที่นำเสนอเป็นการออกแบบโดยใช้ ไปโพลาร์ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก บทนี้อธิบายทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังประกอบด้วย เนื้อหาต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 2.1 โครงสร้างและการทำงานของไปโพล่าร์ทรานซิสเตอร์
- 2.2 ทฤษฎีวงจรกรองสัญญ<mark>าณคว</mark>ามถึ่
- 2.3 ฟังก์ชันถ่ายโอนของวง<mark>จรกรอ</mark>งความถึ่
- 2.4 วงจรขยายสัญญาณคว<mark>ามแตก</mark>ต่าง
- 2.5 วงจรสะท้อนกระแส
- 2.6 เทคนิคคาปริโอ
- 2.7 ฮาร์โมนิก
- 2.8 ความไว
- 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โครงสร้างและการทำงานของไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ [12]

ไปโพล่าร์ทรานซิสเตอร์สามารถ<mark>แบ่งแยกออกได้สองชนิดคือ NPN และ PNP ซึ่งขึ้นอยู่กับ</mark> โครงสร้างของสารกึ่งตัวนำที่นำมาสร้าง ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นโครงสร้างของไปโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN



(ก) แสดงภาพตัดด้านข้างแสดงโครงสร้าง
 (ข) แสดงโครงสร้างอย่างง่าย
 ภาพที่ 1 โครงสร้างของไปโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN



ภาพที่ 2 แสดงสัญลักษณ์ของไปโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และ ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ความแตกต่างระหว่างทรานซิสเตอร์ทั้งสองชนิดคือ แรงดันที่ใช้ไบอัสและทิศทางการไหลของ กระแสที่ขาเบส ซึ่งการไบอัสและทิศทางการไหลของกระแสที่ขาคอลเลคเตอร์และอีมิเตอร์แสดงดัง ภาพที่ 3 การอธิบายการทำงานของไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์จะอธิบายโดยใช้ไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ ชนิด NPN โดยกำหนดให้ขาอีมิเตอร์ต่อยู่กับกราวด์ จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายการทำงานของ ไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ได้ดังนี้ ถ้าแรงดันไบอัส V_B มีค่าน้อยกว่า 0.5 V ไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์จะไม่ ทำงานและไม่มีกระแสคอลเลคเตอร์ไหล แต่อย่างไรก็ตามเมื่อรอยต่อ pn ได้รับไบอัสตรงจะเริ่มต้นมี กระแสไหลจากขาเบสสู่ขาอีมิเตอร์แต่จะเป็นกระแสเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถ้ากระแสที่ไหลเข้าที่ขาเบสมี ค่ามากขึ้นมันจะเป็นสัดส่วนกับกระแสที่ไหลที่ขาคอลเลคเตอร์ ดังนั้นไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN สามารถพิจารณาเป็นตัวขยายกระแสที่ช่วงความถี่ต่ำ ในกรณีที่ไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ทำงาน และที่รอยต่อคอลเลคเตอร์และเบสได้รับไบอัสกลับ กระแสที่ขาเบสจำนวนเล็กน้อยจะทำหน้าที่ ควบคุมกระแสจำนวนมากที่ไหลระหว่างขาคอลเลคเตอร์และอีมิเตอร์ เมื่อกระแสคอลเลคเตอร์ถูก ประมาณให้เท่ากับกระแสอิเล็กตรอนที่ไหลจากอีมิเตอร์สู่ขาเบสและจำนวนของกระแสอิเล็กตรอนนี้ จะถูกกำหนดโดยแรงดันระหว่างเบสและอีมิเตอร์ซึ่งกระแส คอลเลคเตอร์จะสามารถแสดงอยู่ในรูป เอ็กซ์โพเนนเซียลที่มีความสัมพันธ์กับแรงคันระหว่างเบสและอีมิเตอร์ คือ

 $I_{c} = I_{cs} e^{V_{BE}/V_{TM}}$

(2.1)



ภาพที่ 3 การทำงานข<mark>องไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN</mark>

เมื่อ V_{TM} คือ Thermal voltage I_{CS} คือ Scale current กระแส I_{CS} จะเป็นสัดส่วนกับพื้นที่ ของรอยต่อเบสและอีมิเตอร์ กระแสเบสกำหนดได้โดยกระแสโฮลที่ไหลจากเบสสู่ขาอีมิเตอร์โดยมี ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเบสและอีมิเตอร์ (V_{BE}) เป็นเอ็กซ์โพเนนเซียส ผลก็คืออัตราส่วน ของกระแสคอลเลคเตอร์ต่อกระแสเบสจะมีค่าคงที่ การประมาณเบื้องต้นจะขึ้นอยู่กับแรงดันและ กระแส อัตราส่วนนี้โดยทั่วไปจะแสดงดังส<mark>มการที่</mark> (2.2)

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \tag{2.2}$$

เมื่อ I_C และ I_B คือกระแ<mark>สเบสและกระแสคอลเลค</mark>เตอร์ โดยทั่วไปจะมีค่าประมาณ 50 mA ถึง 200 mA



สมการที่ (2.1) แสดงให้เห็นว่ากระแสคอลเลคเตอร์จะไม่ขึ้นอยู่กับแรงดันคอลเลคเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดนี้ โดยทั่วไปการพล็อตกระแส I_C ต่อฟังก์ชันของแรงดันคอลเลคเตอร์และอี มิเตอร์ (V_{CE}) ต่อการเปลี่ยนค่าของ I_B สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4 ลักษณะของกราฟจะไม่แบนราบ เมื่อ V_{CE} > V_{CE(sat)} เป็นช่วงที่แสดงว่ากระแส I_C จะขึ้นอยู่กับแรงดัน V_{CE} ช่วงนี้จะเป็นช่วงลิเนียร์โดย เส้นกราฟจะตัดกับแกน V_{CE} ที่ V_{CE} = V_A สำหรับทุกค่าของ I_B ค่าแรงดัน V_A จะถูกเรียกว่า Early voltage ของไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ ซึ่งปกติจะมีค่าอยู่ในช่วง 50 V ถึง 100 V ดังนั้นสมการที่ (2.1) จะสามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$I_C = I_{CS} e^{V_{BE}/V_{TM}} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$
(2.3)

2.2 ทฤษฎีวงจรกรองสัญญาณความถี่ [13]

ระบบของวงจรกรองสัญญาณสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5 เมื่อ x(t) คือ สัญญาณอินพุต y(t) คือ สัญญาณเอาต์พุตและ h(t) คือสัญญาณตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์ (impulse response) ของวงจร หากกำหนดให้วงจรกรองสัญญาณภายใต้การพิจารณาเป็นระบบที่มีคุณสมบัติเป็นแบบเชิง เส้น (linear) และไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา (time-invariant) แล้ว y(t) จะสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของสมการคอนโวลูชันอินทิกรัล (convulsion integral) ต่อไปนี้



โดยที่ Y(s) H(s) และ X(s) คือ ผลการแปลงลาปลาชของ y(t) h(t) และ x(t) ตามลำดับ เมื่อ พิจารณาในแกนความถี่ *s* = *jw* สมการ (2.5) สามารถเขียนแสดงอยู่ในรูปส่วนประกอบของขนาด และเฟสได้ดังนี้

$$|Y(j\omega)| = |H(j\omega)||X(j\omega)|$$
(2.6)

และ

$$\phi_{Y(j\omega)} = \phi_{H(j\omega)} + \phi_{X(j\omega)}$$
(2.7)

โดยที่ $\phi_{Y(j\omega)}$ คือ ค่าเฟสของ $Y(j\omega)$ $\phi_{H(j\omega)}$ คือ ค่าเฟสของ $H(j\omega)$ และ $\phi_{X(j\omega)}$ คือ ค่าเฟสของ $X(j\omega)$

หลักการโดยทั่วไปของวงจรกรองสัญญาณ คือทำหน้าที่ในการแยกสัญาณที่ไม่ต้องการออก จากสัญญาณที่ต้องการและลดทอนความแรงของสัญญาณความถิ่นอกเหนือจากที่กำหนด เมื่อ พิจารณาสมการ (2.6) เห็นได้ว่าขนาดของสัญญาณเอาต์พุตนั้นเป็นผลคูณของค่าขนาดของสัญญาณ อินพุตกับค่าขนาดของฟังก์ชันการตอบสนองเชิงความถิ่ (frequency response function) ของวงจร กรองสัญญาณ ถ้าฟังก์ชันขนาด (magnitude function) ของ $H(j\omega)$ มีค่าเท่ากับศูนย์ในช่วงแถบ ความถิ่นั้นจะเรียกว่า ช่วงแถบหยุด (stopband) และในทำนองเดียวกันเมื่อค่าฟังก์ชันขนาดของ $H(j\omega)$ มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ในช่วงแถบความถิ่นั้นจะเรียกว่า ช่วงแถบผ่าน (passband) ดังนั้นจาก ผลการตอบสนองของฟังก์ชันขนาดของ $H(j\omega)$ ในช่วงความถิ่ที่แตกต่างกันของวงจร ตาม คุณลักษณะของช่วงแถบหยุดและช่วงแถบผ่าน จึงสามารถจำแนกชนิดของวงจรกรองสัญญาณ ออกเป็นย่อย ๆ ได้อีกห้าแบบตามลักษณะของการตอบสนองต่อความถิ่ของวงจรดังนี้ คือ

1) วงจรกรองสัญญาณ<mark>แบบกรองผ่านค</mark>วามถี่ต่ำ (Lowpass Filter, LP)

2) วงจรกรองสัญญาณ<mark>แบบกรองผ่านคว</mark>ามถี่สูง (Hightpass Filter, HP)

3) วงจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่านแถบความถี่ (Bandpass Filter, BP)

4) วงจรกรองสัญญาณแบบจำกัดแถบความถี่ (Bandstop Filter, BS)

5) วงจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่านทุกความถี่ (Allpass Filter, AP)

ภาพที่ 6 ถึง ภาพที่ 10 แสดงให้เห็นถึงผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองสัญญาณ อันดับหนึ่ง (first-order filter) ทั้งห้าแบบในทางอุดมคติและในทางปฏิบัติ โดยในทางปฏิบัตินี้ ความถี่คัตออฟ (cutoff frequency, ω₀) ก็คือ ค่าความถี่ที่ทำให้อัตราขยายสัญญาณของวงจรมีค่า เท่ากับ 70.7% (หรือประมาณ -3 dB) รูปแบบของการเปลี่ยนจากแถบผ่านไปยังแถบหยุด หรือจาก แถบหยุดไปยังแถบผ่านก็คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบสนองความถี่เรียกว่า อัตราการลดลง อย่างราบรื่น (roll-off rate หรือ fall-off rate) ถ้าทำการพล็อตความถี่บนแกนลอการิทึม วิธีการ พล็อตดังกล่าวเรียกว่า การพล็อตโบด (Bode plot) และวัดความชั่นของเส้นกำกับ (asymptotic slope) หรืออัตราการลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ ±20 dB/decade โดยที่ -20 dB/decade หมายถึง อัตราขยายลดลง 20 dB เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น 10 เท่า และ +20 dB/decade หมายถึงอัตราขยาย เพิ่มขึ้น 20 dB เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น 10 เท่า



ภาพที่ 6 ผลตอบสนองทางความถ<mark>ื่วงจรก</mark>รองสัญญาณแบบกรองผ่านความถี่ต่ำ (LP)

ภาพที่ 6 แสดงผลตอบสนองทา<mark>งขนาดใ</mark>นเชิงความถี่ของวงจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่าน ความถี่ต่ำ ซึ่งเป็นวงจรกรองสัญญาณที่มีแถบความถี่ผ่านอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึงความถี่คัตออฟใน ขณะที่ช่วงความถี่สูงกว่าความถี่คั<mark>ตออฟจะเป็นช่วงแถบหยุด</mark>ของวงจร ในกรณีเช่นนี้ค่าแบนด์วิทของ วงจรมีค่าเท่ากับ *พ*₀



ภาพที่ 7 แสดงผลตอบสนองทางขนาดในเชิงความถี่ของวงจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่าน ความถี่สูง ซึ่งเป็นวงจรกรองสัญญาณที่มีแถบความถี่ต่ำระหว่าง 0 จนถึงความถี่คัตออฟ ω_0 ในขณะ ที่วงจรจะยอมให้สัญญาณที่มีความถี่สูงกว่าความถี่คัตออฟผ่านวงจรไปได้



ภาพที่ 8 แสดงผลตอบสนองทางขนาดในเชิงความถี่ของวงจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่าน แถบความถี่ ซึ่งเป็นวงจรกรองสัญญาณที่มีแถบความถี่ผ่านของวงจรอยู่ในช่วงระหว่างความถี่คัตออ ฟสองความถี่คือ ω_L (Low cutoff frequency) และ ω_H (High cutoff frequency) ในขณะที่ แถบหยุดของวงจรจะมีอยู่สองแถบคือ ในระหว่างช่วงความถี่ 0 ถึงความถี่คัตออฟ ω_L และในช่วง ของความถี่สูงกว่าความถี่คัตออฟ ω_H



ภาพที่ 9 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองสัญญาณแบบจำกัดแถบความถี่ (BS)

ภาพที่ 9 แสดงการตอบสนองทางขนาดในเชิงความถี่ของวงจรกรองสัญญาณแบบจำกัดแถบ ความถี่ ซึ่งเป็นวงจรกรองสัญญาณที่มีแถบหยุดในช่วงระหว่างความถี่คัตออฟสองความถี่คือ ω_L และ ω_H ในขณะที่แถบความถี่ผ่านของวงจรจะมีอยู่สองแถบคือ ในระหว่างช่วงความถี่ 0 ถึง ความถี่คัตออฟ ω_L และในช่วงของความถี่สูงกว่าความถี่คัตออฟ ω_H



้**ภาพที่ 10** ผลตอบสนองทางความถี่ขอ<mark>งว</mark>งจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่านทุกความถี่ (AP)

วงจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่านทุกความถี่เป็นวงจรกรองสัญญาณที่ยอมให้สัญญาณทุก ความถี่สามารถผ่านไปได้ โดยพบว่าการตอบสนองทางขนาดในเชิงความถี่ของวงจรกรองสัญญาณ แบบกรองผ่านทุกความถี่ในแบบอุดมคตินั้นแสดงได้ดังภาพที่ 10 ในส่วนของการตอบสนองทางขนาด ในเชิงความถี่ของวงจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่านทุกความถี่ในทางปฏิบัตินั้นมีลักษณะไม่แตกต่าง กัน โดยวงจรกรองสัญญาณแบบกรองผ่านทุกความถี่นั้นมีประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นวงจรเลื่อนเฟส (phase shifter) ให้สัญญาณเอาต์พุตมีมุมเฟสที่แตกต่างจากสัญญาณอินพุตตามที่ผู้ออกแบบกำหนด

2.3 ฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจรกรองความถี่ [12]

ฟังก์ชันถ่ายโอนเป็นส่วนสำคัญที่เป็นตัวกำหนดว่าวงจรนั้นจะมีผลตอบสนองเป็นวงจรชนิด ใด เริ่มจากพิจารณาวงจรกรองความถี่ดังแสดงในภาพที่ 11 ซึ่งมีแหล่งจ่ายแรงดัน V₁(t) ต่ออยู่ที่พอร์ท ทั้งอินพุต 1 - 1' และมีผลตอบสนองที่<mark>พอร์ทเอาต์พุต</mark> 2 - 2' เป็นแรงดัน V₂(t) ที่พอร์ททั้งสองทำงาน ในสัญญาณไซน์นูซอยดอล (Sinusoidal) สภาวะคงตัวแล้วสามารถจัดแสดงค่าแรงดันทั้งสองอยู่ในรูป สมการดังนี้



ภาพที่ 11 โครงข่ายวงจรสองพอร์ท มีอินพุตและเอาต์พุตเป็นแบบลอยตัว

$$v_1(t) = v_1 \cos(\omega t + \theta_1) \tag{2.8}$$

$$v_2(t) = v_2 \cos(\omega t + \theta_2) \tag{2.9}$$

หรือเขียนอยู่ในรูปเฟสเซอร์ได้ดังนี้

$$\overline{V_1} = |\overline{V_1}| e^{j\theta 1} = V_1 \angle \theta_1$$

$$\overline{V_2} = |\overline{V_2}| e^{j\theta 2} = V_2 \angle \theta_2$$
(2.10)
(2.11)

 $V_2 = |V_2|e^{-1}V_2 = V_2$ เมื่อแปลงลาปลาซ (Laplace transform) ของแรงดันเฟสเซอร์ $\overline{V_1}$ และ $\overline{V_2}$ จะได้

$$\overline{V}_{1} = \overline{V}_{1}(S)|_{S=j\omega} = \left|\overline{V}_{1}(j\omega)\right|e^{j\theta I(\omega)}$$
(2.12)

$$\overline{V}_{2} = \overline{V}_{2}(S)|_{S=j\omega} = \left|\overline{V}_{2}(j\omega)\right|e^{j\theta 2(\omega)}$$
(2.13)

สังเกตว่าทั้งขนาดและเฟสของแรงดันทั้งส<mark>องเป็น</mark>ฟังก์ชันของความถี่เชิงมุม *@* อัตราส่วนของแรงดัน ทั้งสองในสมการที่ 2.12 และ 2.13 สามาร<mark>ถนำมา</mark>ใช้นิยามทรานสเฟอร์ฟังก์ชันได้ดังนี้

$$\frac{\overline{V_1}}{\overline{V_2}} = T(S) = \frac{output}{input}$$
(2.14)

แทนสมการที่ 2.12 และ 2.13 ลงในสมการที่ 2.14 จะได้ผลลัพธ์ของฟังก์ชันถ่ายโอน คือ

$$T(j\omega) = \frac{\left|\overline{V}_{2}(j\omega)\right|e^{j\theta(\omega)}}{\left|\overline{V}_{2}(j\omega)\right|e^{j\theta(\omega)}} = \frac{\left|\overline{V}_{2}(j\omega)\right|}{\left|\overline{V}_{1}(j\omega)\right|}e^{j[\theta(\omega)-\theta(\omega)]} = \left|T(j\omega)\right|e^{j\theta(\omega)}$$
(2.15)

ซึ่งหมายความว่าขนาดของฟังก์ชันถ่ายโอน คือ

$$\begin{split} \left| T(j\omega) \right| &= \frac{\left| \overline{V}_{2}(j\omega) \right|}{\left| \overline{V}_{2}(j\omega) \right|} = \frac{\left| \overline{V}_{2}(j\omega) \right|}{\left| \overline{V} \mathbf{l}(j\omega) \right|} \end{split} \tag{2.16}$$

$$\begin{aligned} &= \mathfrak{g}(\omega) = \theta \mathbf{2}(\omega) - \theta \mathbf{l}(\omega) \end{aligned} \tag{2.17}$$

และจัดรูปสมการที่ 2.16 ใหม่ให้อยู่ในรูป

แล

$$\left|\overline{V_2}\right| = \left|T(j\omega)\right|\left|\overline{V_1}\right| \tag{2.18}$$

ก็จะเห็นว่าฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจรกรองความถี่จะเป็นตัวกำหนดว่าขนาดของสัญญาณ อินพุตที่ความถี่ใด ๆ จะถูกลดทอน (Attenuated) หรือขยาย (Magnified) เป็นจำนวนเท่าใด โดย ช่วงที่สัญญาณอินพุตถูกลดทอนขนาด โดยทั่วไปมักเรียกกันว่าแถบหยุด (Stop band) และช่วงที่ สัญญาณอินพุตถูกขยายขนาด มักเรียกกันว่าแถบผ่าน (Pass band) ในทำนองเดียวกันเมื่อจัดรูป สมการที่ 2.17 ให้อยู่ในรูป

$$\theta 2(\omega) = \theta(\omega) + \theta l(\omega)$$
 (2.19)
ฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจรกรองความถี่ T(s) สามารถเขียนอยู่ในรูปอัตราส่วนของโพลีนอเมียล
(Polynomial) สองชุดได้ดังนี้

$$T(s) = \frac{a_{M}S^{M} + a_{M-1}S^{M-1} + \dots + a0}{S^{N} + b_{N-1}S^{N-1} + \dots + b0}$$
(2.20)

เลขยกกำลังสูงสุดของตัวส่วน (Denominator) N คือ อันดับ (Order) ของวงจรกรอง สำหรับวงจร กรองความถี่ที่มีเสถียรภาพ เลขยกกำลังสูงสุดของตัวเศษ (Numerator) จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวส่วน $M \leq N$ สัมประสิทธิ์ของตัวเศษและตัวส่วน a_0, a_1, \ldots, a_M และ $b_0, b_1, \ldots, b_{N-1}$ นั้นจะ เป็นจำนวนจริง โพลินอเมียลในตัวเศษและตัวส่วนสามารถแยกตัวร่วม (factor) ออกจากกันได้ ฟังก์ชันถ่ายโอน T(s) จึงสามารถแสดงได้ดังนี้

$$T(s) = \frac{a_{M}(s - z_{1})(s - z_{2})....(s - z_{M})}{(s - p_{1})(s - p_{2})....(s - p_{N})}$$
(2.21)

โดยรากของตัวเศษ z₁, z₂......z_M คือซีโร่ (zero) ของฟังก์ชันถ่ายโอนหรือทรานสมิสชั่นซีโร่ (transmission zero) ส่วนรากของตัวส่วน P₁, P₂......P_N คือโพล (pole) ของฟังก์ชันถ่ายโอนเนเจอร์ รั่ลโหมด (natural mode) หรือทรานสมิสชั่นซีโร่หรือโพลสามารถเป็นจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อน ได้ โดยหากเป็นโพลจำนวนเชิงซ้อนหรือซีโร่คอมเพล็กก็เกิดขึ้นเป็นคู่คอนจูเกทเท่านั้น

2.4 วงจรขยายความแตกต่าง [14]

วงจรขยายสัญญาณความแตกต่าง (Differential Amplifier Circuit) คือ วงจรที่มีสอง อินพุตมีภาคขยายสองภาคมาต่อร่วมกัน โดยวงจรจะเปรียบเทียบสัญญาณที่ได้จากทั้งสองอินพุตและ ขยายออกมาเป็นสัญญาณเอาต์พุต โดยทั่วไปจะใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์เดียวกันสองตัว วงจรขยาย สัญญาณความแตกต่างมีการนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการสร้างวงจรรวม เช่น ในส่วนจุด สัญญาณเข้าของออปแอมป์ วงจรขยายความถี่ต่ำ วงจรขยายความถี่สูง ตลอดจนวงจรลอจิเกท ในทางดิจิตอล นอกจากนี้แล้วในวงจรรวมมักจะใช้วงจรขยายสัญญาณความแตกต่างในการกำจัด สัญญาณที่ไม่ต้องการที่รวมมากับแหล่งจ่ายด้วย

2.4.1 วงจรขยายสัญญาณความ<mark>แต</mark>กต่างที่มี 2 อินพุต

ภาพที่ 12 เป็นวงจรขยายสั<mark>ญ</mark>ญาณความแตกต่างโดยป้อนสัญญาณที่จุดสัญญาณเข้า มีค่าเท่ากันแต่มีขั้วของศักดาตรงข้ามกันจาก<mark>ภา</mark>พที่ 12 ค่าศักดาที่จุดสัญญาณเข้าคือ

$V_1 = +V_a(t)$	(2.22)
$V_2 = -V_a(t)$	(2.23)
$V_{idm} = V_a(t) - [-V_a(t)] = 2V_a(t)$	(2.24)
$V_1 = +V_a(t)$ คือ <mark>ค่าแรงดันอินพุตทรานซิสเ</mark> ตอร์ Q1 ป้อนเข้าที่ขา	าเบส
$V_2 = -V_a(t)$ คือ <mark>ค่าแรงดันอินพุตทรานซิส</mark> เตอร์ Q2 ป้อนเข้าที่ข	าเบส
V ₀₁ คือ ค่าแร <mark>งดันเอาต์พุตท</mark> รานซิสเตอร์ Q1	
V ₀₂ คือ ค่าแร <mark>งดันเอาต์พุตท</mark> รานซิสเตอร์ Q2	
	Q2 ในโหมดขยาย

やない ひんあえの むしつ

สัญญาณอินพุตแตกต่างกัน

หรือ

โดยที่



ภาพที่ 12 วงจรขยายสัญญาณความ<mark>แตกต่</mark>างที่มีสัญญาณที่จุดสัญญาณเข้าเท่ากับ $\pm V_a$

จากภาพที่13 ใช้หาค่าสั<mark>ญญาณ</mark>ที่จุดสัญญาณออก V₀₁ และ V₀₂ หากระแสอินพุต ของสัญญาณขนาดเล็ก i_{b1} และ i_{b2} จากกา<mark>รใช้กฎแ</mark>รงดันเคอร์ชอฟที่ลูป A จะได้

$$V_{a}(t) - \left[-V_{a}(t)\right] = V_{\pi 1} - \left[-V_{\pi 2}\right] = V_{b1\pi 1} - V_{b2\pi 2}$$
(2.25)

โดยที่

 $V_{\pi 1}$ คือ แรงดันอินพุตตกคร่อมทรานซิสเตอร์ Q1 ป้อนเข้าที่ขาเบส

 V_{π^2} คือ แรงดันอินพุต<mark>ตกคร่อมทราน</mark>ซิสเตอร์ Q2 ป้อนเข้าที่ขาเบส

 i_{b1} คือ กระแสอินพุต<mark>สัญญาณขนาดเล็ก</mark>ที่ขาเบสทรานซิสเตอร์ Q1

ี่ i_{b2} <mark>คือ กระแสอินพุตสัญญาณ</mark>ขนาดเล็กที่ขาเบสทรานซิสเตอร์ Q2

หากทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างจะทำให้อัตราการขยาย $\beta_{01} = \beta_{02} = \beta_{03}$ และความต้านทานที่เกิดขึ้นภายใน $r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = r_{\pi 3}$ สัญญาณวงจรขนาดเล็กจะมี ลักษณะสมมาตร และกระแสที่ไหลผ่านขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q2 จะเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านขา เบสของทรานซิสเตอร์ Q1



จากภาพที่ 13 เป็นวงจรแบบมีความสมมาตรด้วยสัญญาณความแตกต่าง ดังนั้นกระแสเบส จากแหล่งจ่ายกระแสจะมีค่าเท่ากันแต่มีสัญญาณกลับกันและไม่มีกระแสไหลผ่านความต้านทาน r_M และทำให้แรงดันมีค่าเท่ากับศูนย์ นั้นคือ โหนด E จะเป็นเหมือนกราวด์เสมือน (Virtual Ground) การหาแรงดันที่จุดสัญญาณออกจะวัดแรงดันตกคร่อมระหว่างขาคอลเลคเตอร์ของ Q1 และ Q2 ซึ่ง เป็นสัญญาณออกแบบสัญญาณแตกต่าง จากภาพที่ 2.13 สามารถหาอัตราการขยายสัญญาณความ แตกต่าง (Differential-mode Gain : A_{dm-diff}) ดังสมการที่ 2.31

$$A_{dm-diff} = \frac{V_{O1} - V_{O2}}{V_{imd}}$$

$$= \frac{\left(-\beta_0 V_a \left[\frac{R_c}{r_{\pi}}\right]\right) \left(\beta_0 V_a \left[\frac{R_c}{r_{\pi}}\right]\right)}{2V_a} = \frac{-\beta_0 R_c}{r_{\pi}}$$

$$= -g_m R_c$$
(2.31)

2.4.2 คุณสมบัติทางดีซีของไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์

ภาพที่ 14 เป็นว<mark>งจรขยายสัญญาณความแ</mark>ตกต่างแบบไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ใน



ภาพที่ 14 คุณสมบัติทางดีซีของไปโพลาร์ทรานซิสเตอร์

คุณสมบัติทางดีวีของไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของแรงดันที่จุด ้สัญญาณเข้าและแรงดันที่จุดสัญญาณออก ในการวิเคราะห์จะอยู่บนสมมุติฐานต่อไปนี้

1.) ความต้านทานจุดสัญญาณออก ของทรานซิสเตอร์มีค่าอนันต์ r_o = ∞

2.) ความต้านทานจุดสัญญาณออกของทรานซิสเตอร์แหล่งจ่ายกระแสมีค่าเป็นอนันต์

$$R_{EE} = \infty$$

จากภาพที่ 2.14 ใช้กฎกระแสของ<mark>เคอ</mark>ร์ชอฟจะได้

$$V_{B1} - V_{BE1} + V_{BE2} - V_{B2} = 0 (2.32)$$

สมมุติให้ $V_{BE1}, V_{BE2} >> V_T$ และกระแสรั่วไหล (leakage current) มีค่าเท่ากันคือ $I_{S1} = I_{S2}$ = I_s และจากสมการกระแสของทรานซิสเต<mark>อร์จะไ</mark>ด้

$$V_{RE1} = V_T \ln \frac{i_{C1}}{I_{S1}} = V_T \ln \frac{i_{C1}}{I_S}$$
(2.33)

และ

$$V_{RE2} = V_T \ln \frac{i_{C2}}{I_{S2}} = V_T \ln \frac{i_{C2}}{I_S}$$
(2.34)

แทนค่าในสมการ (2.32) จะได้

$$V_{B1} - V_T \ln \frac{i_{C1}}{I_s} + V_T \ln \frac{i_{C2}}{I_s} - V_{B2} = 0$$
(2.35)

นั่นคือ

$$V_{B1} - V_{B2} = V_T \left[\ln \frac{i_{C1}}{I_s} - \ln \frac{i_{C2}}{I_s} \right]$$
(2.35)
$$\underline{i_{C1}} = \exp\left(\frac{V_{R1} - V_{R2}}{I_s}\right) = \exp\left(\frac{V_{id}}{I_s}\right)$$
(2.36)

$$\frac{i_{C1}}{i_{C2}} = \exp\left(\frac{V_{R1} - V_{R2}}{V_T}\right) = \exp\left(\frac{V_{id}}{V_T}\right)$$

โดยที่ $V_{id} = V_{B1} - V_{B2}$

ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟที่ขั่วอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ จะได้

$$I_Q = \frac{1}{\alpha} (i_{C1} + i_{C2}) \tag{2.38}$$

โดยที่ $\alpha = eta_{_F} / (1 + eta_{_F})
angle 1$ จากสมการ 2.37 และ 2.38 จะได้ $i_{_{C1}}$ และ $i_{_{C2}}$ คือ

$$i_{c1} = \frac{\alpha I_Q}{1 + \exp(-V_{id} / V_T)} \approx \alpha I_Q$$
ในกรณีที่ $V_{id} \rangle V_T$ (2.38)

และ

$$i_{C2} = \frac{\alpha I_Q}{1 + \exp(V_{id} / V_T)} \approx 0$$
 ในกรณีที่ $V_{id} \rangle V_T$ (2.39)

ดังนั้น ถ้ากระแส i_{C1} เพิ่มขึ้น กระแส i_{C2} จะลดลงและ $i_{C1} + i_{C2} = \alpha I_{\varrho} = \alpha I_{EE}$ จะมี ค่าคงที่ภาพที่ 15 เป็นกราฟระหว่างกระแสคอลเลคเตอร์ของทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัวกับศักดา V_{id} จากกราฟจะเห็นว่า ในกรณีที่แรงดัน $V_{id}\rangle\rangle V_T$ กระแส i_{C1} และ i_{C2} จะไม่ขึ้นอยู่กับศักดา V_{id} และ กระแสทั้งหมดจะไหลผ่านทรานซิสเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น ในกรณีที่ $V_{id} \leq V_T$ กระแส i_{C1} และ i_{C2} จะมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น การเปลี่ยนแปลงของศักดาแตกต่าง ΔV_{id} จะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของกระแสจาก $i_{C1} = 0.9I_Q$ และ $i_{C2} = 0.11I_Q$ เป็น $i_{C1} = 0.11I_Q$ และ $i_{C2} = 0.9I_Q$ โดยเรียกกรณีนี้ว่า Transition voltage ซึ่งจะมีค่าประมาณ $2V_T = 52.6$ mV



ภาพที่ 15 กระแสคอลเลคเตอร์กับแรงดัน V_{id}



ในกรณีที่ x มีค่าน้อย ๆ จะได้ tanhx = x จากสมการ 2.42 จะได้

$$V_{Od} = -\alpha I_{EE} R_C \left(-\frac{V_{id}}{2V_T} \right)$$
(2.43)

จากภาพที่ 16 แรงดัน V_{od} จะเป็นฟังก์ชันของแรงดัน V_{id} ในกรณีที่แรงดัน V_{id} เป็นศูนย์ แรงดัน V_{od} จะเป็นศูนย์เช่นเดียวกัน ดังนั้นวงจรขยายนี้จึงเป็นวงจรขยายสัญญาณความแตกต่างจริง ๆ กล่าวคือจะมีผลตอบสนองเฉพาะกรณีแรง<mark>ดั</mark>นที่จุดสัญญาณเข้าทั้งสองขั้วมีความแตกต่างกันเท่านั้น

2.5 วงจรสะท้อนกระแส [14]



ภาพที่ 17 วงจรส<mark>ะท้อนกระแสแบบทรานซิสเตอร์</mark> 2 ตัว

ภาพที่ 17 เป็นวงจรสะท้อนกระแสซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ 2 ตัวและความต้านทาน และภาพที่ 18 เป็นแหล่งจ่ายกระแสในทางอุดมคติ ซึ่งจากภาพที่ 17 จะเห็นว่าทรานซิสเตอร์ Q_1 ต่ออยู่แบบไดโอดโดยทำการต่อขาเบสเข้ากับขาคอลเลคเตอร์ทำให้แรงดันตกคร่อมขั้วทั้งสองเป็นศูนย์ $V_{BC} = 0$ ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q_1 และ Q_2 อยู่ในช่วงทำงานปรกติ (Active Region) สมมุติให้ ทรานซิสเตอร์ทั้งสองมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ ความต้านทานที่จุดสัญญาณออกของ Q_2 มีค่า สูงมากจนไม่ต้องคำนึงถึงเนื่องจากทรานซิสเตอร์ทั้งสองมีค่าแรงดันที่เบส – อิมิเตอร์เท่ากัน $(V_{BE1} - V_{BE})$ กระแสเบสและกระแสคอเลคเตอร์มีค่าเท่ากัน $(I_{C1} = I_{C2})$ และ $(I_{B1} = I_{B2})$ จาก วงจรภาพที่ 17 สามารถหาค่ากระแส I_E ได้จาก

$$\mathbf{I}_{C2} = \mathbf{I}_{0}$$
ภาพที่ 18 แหล่งจ่ายกระแสในทางอุดมคติ
$$\mathbf{I}_{E} = \mathbf{I}_{C1} + \mathbf{I}_{B1} + \mathbf{I}_{B2} = \mathbf{I}_{C1} + 2\mathbf{I}_{B1}$$
เนื่องจาก $\mathbf{I}_{C1} = \beta_{F} \mathbf{I}_{B1}$ จะได้
$$\mathbf{I}_{g} = \mathbf{I}_{C1} + 2\mathbf{I}_{B1} = \mathbf{I}_{C1} + \left(\frac{2I_{C1}}{\beta_{F}}\right)$$

$$-\mathbf{I}_{C1} = \mathbf{I}_{C2} = \frac{\mathbf{I}_{B}}{1 + \left(\frac{2}{\beta_{F}}\right)} = \frac{V_{CC} - V_{EE}}{R_{1}} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{\beta_{F}}\right)}$$
(2.44)
(2.45)
(2.45)

ในกรณีที่อัตราการขยายกระแส $\beta >> 2$ จากสมการที่ (2.46) จะได้

$$I_{C1} = I_{C2} \approx I_R \tag{2.47}$$

จะเห็นว่ากระแสคอลเลคเตอร์ทั้งสองตัวมีค่าเกือบเท่ากันซึ่งหมายความว่ากระแส I_{C2} เป็นกระแส สะท้อนของ I_{C1} นั่นเองในกรณีที่ทรานซิสเตอร์มีความต้านทานที่จุดสัญญาณออกเป็นอนันต์จะ เกิดผลของแรงดัน V_A คือ Early Voltage จะได้

$$I_{C} = I_{B} \left[exp \left(\frac{V_{BE}}{V_{T}} \right) - 1 \right] \left[1 + \frac{V_{CE}}{V_{A}} \right]$$
(2.48)

ถ้าคิดผลของการเปลี่ยนแปลงกระแสคอลเลคเตอร์อันเนื่องมาจากแรงดันคอลเลคเตอร์ - อิมิตเตอร์ จะได้อัตราส่วนของกระแสคอลเลคเตอร์ คือ



ภาพที่ 20 แหล่งจ่ายกระแสนอร์ตัน


ภาพที่ 2<mark>1</mark> วงจรสมมูลเทวินิน

จากภาพที่ 20 และภาพที่ 21 เป็นว<mark>งจ</mark>รสมมูลนอร์ตันและเทเวนินที่จุดสัญญาณออกของ แหล่งจ่ายกระแสเปิดวงจรจะมีแรงดัน –V_{Th}ตกคร่อมวงจรซึ่งก็คือแรงดันตกคร่อมทรานซิสเตอร์ Q₁

2.6 เทคนิคคาปริโอ [15]

เทคนิคคาปริโอคือ การพัฒนาวงจรโหมดกระแสให้มีความเป็นเชิงเส้นจากการปรับปรุง วงจรขยายความต่างไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์คู่ให้มีความเป็นเชิงเส้นสูงขึ้น และเพิ่มทรานซิสเตอร์ต่อ แบบไขว้เข้ากับวงจร ตามภาพที่ 14 วงจรคาปริโอ (Caprio's circuit) เมื่อคิดวงจรจากหลักการแบบ Translinear cross-quad ด้วยการนำเอาแรงดันคร่อมเบส-อีมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ V_{BE} มา อนุกรมกันเป็นวงรอบ เมื่อนำผลรวมแรงดันครบ 1 รอบ = 0 ซึ่งเทคนิค

คาปริโอควอดนี้ เป็นการหักล้างแร<mark>งดันคร่อมขาเบส-อีมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ จึงทำให้</mark> ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันของวงจรมีความเป็นเชิงเส้นสูงตามภาพที่ 22 ซึ่งหาค่ากระแส เอาต์พุตของวงจรได้ดังสมการ ดังนี้

 $\Delta I = \frac{V_{in} + \Delta V_{BE}}{2R_{ee}}$

เมื่อ ΔV_{BE} คือ แรงดันความต่างขาเบส-อีมิตเตอร์ ของทรานซิสเตอร์ Q₁ และ Q₂ จาก สมการที่ 2.50 แสดงให้เห็นว่าความไม่เป็นเชิงเส้นระหว่างผลต่างของกระแสเอาต์พุต ΔI และแรงดัน สัญญาณขนาดเล็ก V_{in} ที่เป็นผลมาจากการหักล้างไม่สมบูรณ์เนื่องจากแรงดัน V_{BE1} ไม่เท่ากับ V_{BE2} (ΔV_{BE})

(2.51)



ภาพที่ 22 วงจรขยายความ<mark>ต่าง</mark>มีความต้านทานเชื่อมต่อที่ขาอีมิตเตอร์

ดังนั้นในปี 1973 นักวิจัยชื่อ คา<mark>ปริโอ</mark> ได้พัฒนาวงจรเพื่อการยกเลิกของแรงดันคร่อมขา เบส-อีมิตเตอร์ สำหรับวงจรเปลี่ยนแรงดันเป็นกระแสที่เที่ยงตรง โดยการเพิ่มทรานซิสเตอร์ Q3 และ Q4 ต่อแบบไขว้ เข้ากับวงจรวงจรขยายความต่างไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์คู่ที่ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q2 เรียกวงจรนี้ว่า คาปริโอควอด (Caprio's Quad) หรือเรียกว่า เทคนิคคาปริโอ ตามภาพที่ 2.23 จากภาพเป็นการหาค่าแรงดันวนรอบของวงจรแบบ Translinear cross-quad หาได้ตามสมการ ดังนี้

$$V - V_{BE1} - V_{BE4} - \Delta IR_{ee} + V_{BE2} + V_{BE3} = 0$$
(2.52)

เนื่องจากการยกเลิกของแรงดันคร่อมขาเบส-อีมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ $Q_1 - Q_4 (V_{BE1} = V_{BE4})$ และ $V_{BE2} = V_{BE3}$) คาปริโอควอดจึงมีความเป็นเชิงเส้นสูง

การทำงานของเทคนิคคาปริโอ คือ จากภาพที่ 24 วงจรคาปริโอควอดถูกพัฒนาจาก วงจรขยายความต่างด้วยการเพิ่มทรานซิสเตอร์สองตัว คือ ทรานซิสเตอร์ Q_2 และ Q_4 โดยขา คอลเลคเตอร์ของ Q_2 ต่อกับขาอีมิตเตอร์ Q_1 ส่วนขาเบส Q_2 ต่อกับคอลเลคเตอร์ของ Q_4 และอีกด้าน ขาคอลเลคเตอร์ของ Q_4 ต่อกับขาอีมิตเตอร์ Q_3 ส่วนขาเบส Q_4 ต่อกับคอลเลคเตอร์ของ Q_2 ส่วนขาอี มิตเตอร์ Q_2 และ Q_4 เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสอิสระ และความต้านทาน R_E ระหว่างขาอีมิต เตอร์ได้ หาค่าแรงดันจากลูปวงจรได้จาก แรงดันอินพุต v แรงดันขาเบสอีมิตเตอร์ $Q_1 Q_2 Q_3$ และ Q_4 แรงดันป้อนกลับที่ความต้านทาน R_E ได้สมการ

$$V - V_{BE1} - V_{BE4} - iR_E + V_{BE2} + V_{BE3} = 0$$
(2.53)

K คือ ค่าคงที่ของ Boltzmann's Constant มีค่าเท่ากับ 1.38×10⁻²³ (J/K)

T คือ ค่าอุณหภูมิรอบข้าง (K)

q คือ ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ 1.602×10⁻¹⁹ (C)

- V_{BE} คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่รอยต่อที่ขาเบสกับขาอิมิเตอร์ (V)
- *i* คือ กระแสใหลผ่านความต้านทาน *R_E*

และ จากสมการที่ 2.53 ถ้าแรงดันคร่อมขาเบส-อีมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์เท่ากัน $V_{BE1} = V_{BE4}$ และ $V_{BE2} = V_{BE3}$ และทรานซิสเตอร์มีคุณสมบัติเท่ากันทุกประการ และอัตราขยายกระแสสูงเพียง พอที่จะไม่คิดกระแสเบส ทำให้สมการที่ 2.54 เปลี่ยนเป็นสมการใหม่ ดังนี้

$$i = \frac{v}{R_E}$$
(2.55)

การทำงานของวงจรเป็นการเปลี่ยนแรงดัน<mark>เป็นกร</mark>ะแสที่มีความอิสระต่ออุณหภูมิที่ผิดเพี้ยนไป หากค่า ความนำถ่ายโอน (Transconductance) ในวงจรถูกชดเชยด้วยความต้านทาน *R_E* จึงทำให้วงจรมี ความเป็นเชิงเส้นได้ดี

สมการที่ 2.54 จากความเท่ากันทุกประการของทรานซิสเตอร์ และอัตราขยายกระแสสูงของ ทรานซิสเตอร์ จากการเพิ่มค่าแรงดันอินพุต ν และความต้านทานป้อนกลับ (Feedback Resistor) R_E คงที่ ทำให้ได้กระแสที่เพียงพอที่จะให้อัตราขยายกระแสสูงขึ้นและตรวจสอบได้จากสมการที่ 2.54 ขณะที่แรงดันคร่อมขาเบส-อีมิตเตอร์ที่ถูกปรับให้ลดลง และแรงดันอินพุตสูงสุดจะถูกจำกัดจาก การอิ่มตัวของ Q₂ และ Q₄ แรงดันไบอัส $V_{CB} = 0$

ถ้าพิจารณาหากทรานซิสเตอร์ไม่เหมือนกันทุกประการ เมื่อวงจรทำงาน จากสมการที่ 2.54 จึงเขียนสมการได้ คือ

 $v + \frac{KT}{q} \left(\ln \frac{I_{s1}I_{s4}}{I_{s2}I_{s3}} \right) = iR_e$ (2.56)

ซึ่งนั้นแสดงว่าจะปรากฏแรงดันอินพุต แต่ค่าทรานสมิสแตนซ์และความเป็นเชิงเส้นยังไม่มี ผลกระทบ ดังนั้น จึงพิจารณาผลกระทบจากข้อจำกัดอัตราขยายกระแส สมมุติให้อัตราขยายกระแส ของทรานซิสเตอร์ทุกตัวเท่ากันและกระแสไบแอสมีค่าคงที่ พิจารณาสองประเด่น คือ

หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของกระแสเอาต์พุตถูกลดลงกับกระแส *i* ที่คงที่กับอัตราขยายกระแสหา ได้จากสมการ ดังนี้

$$I_{C1} = \alpha \frac{I_0}{2} - i\alpha (2\alpha - 1) \tag{2.57}$$

สอง การเปลี่ยนแปลงกระแส i จะไม่เป็นเส้นตรงเนื่องจากแรงดันอินพุต โดยให้ $X=2i/I_o$ กระแสคอลเลคเตอร์จะได้

$$I_{C1} = \alpha \frac{I_o}{2} - \{1 - X(2\alpha - 1)\} \quad I_{C2} = \alpha \frac{I_o}{2} - (1 - X)$$

$$I_{C3} = \alpha \frac{I_o}{2} - \{1 + X(2\alpha - 1)\} \quad I_{C4} = \alpha \frac{I_o}{2} - (1 + X)$$
(2.58)

ดังนั้นสมการที่ 2.54 จะกลายเป็น

$$v - iR_e + \frac{KT}{q} \left(\ln\left(\frac{1-X}{1+X}\right) + \ln\left\{\frac{1+X(2\alpha-1)}{1-X(2\alpha-1)}\right\} \right) = 0$$
(2.59)

ถ้ากระแสมีขนาดน้อย ดังนั้น ค่า X จะน้อยตามด้วย และแทนค่า X ลงในสมการ ได้สมการ ใหม่ดังนี้

$$v \approx i \left\{ R_e + 8 \frac{KT}{qI_o} (1 - \alpha) \right\} + \frac{16 \ KT}{3 \ qI_o} \frac{i^3}{I_o^2} \left\{ 1 - (2\alpha - 1)^3 \right\}$$
(2.60)

ทำให้เกิดผลกระทบ คือ มีการลดลงของค่าความนำถ่ายโอน (Transconductance) หากอุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และยังคงปรากฎความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกลำดับสาม (3rd-order Harmonic Distortion) ซึ่งอัตราขยายกระแสที่ไม่เท่ากันจะนำไปสู่การปรากฏของความผิดเพี้ยนฮาร์โม นิกลำดับสอง (2nd-order Harmonic Distortion) ด้วย

จากภาพที่ 25 เป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่างวงจรขยายความต่างไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์คู่ที่มี ความต้านทานเชื่อมต่อที่ขาอีมิตเตอร์กับวงจรที่ปรับปรุงด้วยเทคนิคคาปริโอประกอบด้วย ค่าของ อัตราการขยายของกระแส $I_{c1} - I_{c3} / I_o$ และค่าลดทอนความผิดเพี้ยนลำดับที่สาม D₃ กับ อัตราการ ขยายของแรงดันอินพุตต่อแรงดันเอาต์พุต ($\frac{\nu}{V_o}$) เมื่อ $V_o = R_E(I_o/2)$ จากการทดลองวงจร โดย ให้ $R_E = 600 \ \Omega$ และกระแสอิสระ $I_o = 500 \ \mu$ A





และได้มีผู้นำเทคนิคนี้ไปใช้ คือ [10] ได้น<mark>ำเทคนิ</mark>คคาปริโอไปพัฒนาปรับปรุงให้ช่วงกว้างของความถี่ แบบเชิงเส้นสูงขึ้นกับวงจร n-p-n bipolar thansconductor (g_m) โดยเทคนิคคาปริโอเป็นการสลับ แรงดันขาเบส-อีมิตเตอร์ (V_{BE}) ของวงจร<mark>ขยายคว</mark>ามแตกต่างคู่ (Differential Pair) ทำให้มีความเป็น เชิงเส้นระหว่างแรงดันและกระแส

2.6.1 เทคนิคคาปริโอกับการลดค่าลำดับคู่ (Even-order)

ด้วยอนุกรมโวลเทร่า (Volterra Series) การวิเคราะห์หากการลดค่าลำดับคู่ ซึ่ง สมการอนุกรมโวลเทร่าเป็นดังสมการ

$V_{out} = H_1(s_1)V_{in}(s_1) + H_1(s_1,s_2)V_{in}^2(s_1+s_2) + H_1(s_1,s_2,s_3)V_{in}^3(s_1+s_2+s_3) + \dots (2.61)$ 1) อนุกรมโวลต์เทอร์ร่ากับวงจรงยายความต่าง คือ วงจรงยายความต่างทรานซิสเตอร์คู่ (Differential Pair) ที่มีความต้านทานอีมิตเตอร์ประกอบในวงจรตามภาพประกอบ 2.17 ซึ่งจะได้ กระแสเอาต์พุต ΔI ดังสมการ

$$\Delta I = \frac{V_{in} + \Delta V_{BE}}{2R_{aa}}$$

เมื่อ ΔV_{BE}

 ΔV_{BE} คือ แรงดั้นความต่างคร่อมขาเบส-อีมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ Q $_1$ และ Q $_2$ R_{ee} คือ ความต้านทานอีมิตเตอร์

28

(2.62)



ภาพที่ 26 วงจรขยายความต่า<mark>งทรา</mark>นซิสเตอร์คู่กับความต้านทานอีมิตเตอร์

2.7 ฮาร์โมนิก [15]

2.7.1 นิยามของฮาร์โมนิก (Har<mark>monic</mark>)

ยาร์โมนิก (Harmonic) คือ สัญญาณคลื่นซายน์ของกระแสหรือแรงดัน (Sinusoidal Wave Form) ที่ความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่มูลฐาน (Fundamental Frequency) ในระบบ ไฟฟ้า (50 เฮิรตซ์) เช่น ฮาร์โมนิกองค์ประกอบที่ 3 จะมีความถี่เป็น 150 เฮิรตซ์และองค์ประกอบที่ 5 จะมีความถี่เป็น 250 เฮิรตซ์เป็นต้น ผลของฮาร์โมนิกถูกรวมเข้ากับความถี่มูลฐานทั้งทางขนาด (Amplitude) และมุมเฟส (Phase Angle) แล้วทำให้ได้สัญญาณใหม่เกิดขึ้นมีขนาดเปลี่ยนแปลงไป และผิดเพี้ยนไปจากรูปคลื่นซายน์ โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ฮาร์โมนิกนั้นที่เกิดกับโหลดที่ไม่เป็นเชิง เส้น โดยใช้อนุกรมฟูริเยร์ (Fourier Series) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบและขนาดของฮาร์โมนิกดัง สมการที่ 2.63

$$\begin{aligned} x(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \right) \end{aligned} \tag{2.63}$$

$$A_{n} = \sqrt{a_{n}^{2} + b_{n}^{2}}$$
(2.64)
$$\phi_{n} = \tan^{-1} \left(\frac{b_{n}}{a_{n}} \right)$$
(2.65)

โดยที่ A_n คือ ขนาดของสัญญาณ ϕ_n คือ มุมเฟสของสัญญาณ

พิจารณาฮาร์โมนิกที่เกิดจากโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น กับสัญญาณอินพุต $V_{in}(t)$ และ สัญญาณ เอาต์พุต $V_o(t)$ จากสมการอนุกรมของเทย์เ<mark>ลอร์</mark> (Taylor series) ของสัญญาณอินพุต ดังนี้

$$V_o(t) = a_1 V_{in}(t) + a_2 V_{in}^2(t) + a_3 V_{in}^3(t) + a_4 V_{in}^4(t) + \dots$$
(2.66)

เมื่อ a_1 คือ สัมประสิทธิของเ<mark>ทอมเชิง</mark>เส้น

 a_2 คือ สัมประสิทธิของ<mark>ความผิด</mark>เพี้ยนลำดับที่สอง

 a_3 คือ สัมประสิทธิของความผิดเพี้ยนลำดับที่สาม

a4 คือ สัมประสิทธิของความผิดเพี้ยนลำดับที่สี่

ในวงจรความต่างแบบสมดุล (Fully Differential Circuit) ทุกค่าของฮาร์โมนิกคู่ (เช่น a_2 a_4) มีค่า น้อย ดังนั้นจะได้สมการใหม่ดังนี้

$$V_{o}(t) = a_{1}V_{in}(t) + a_{3}V_{in}^{3}(t)$$

ถ้า $V_{in}(t)$ เป็นสัญญาณรูปคลื่นซายน์ดังนี้

 $V_{in}(t) = A\cos(\omega t)$

แทนค่าสมการที่ 2.67 ลงในสมการที่ 2.66 จะได้

$$V_o(t) = a_1 A \cos(\omega t) + \frac{a_3}{4} A^3 [3\cos(\omega t) + \cos(3\omega t)]$$

เมื่อพิจารณาในส่วนความถี่มูลฐานและฮาร์โมนิกลำดับที่สาม กำหนดให้ ${H}_{D1}$ และ ${H}_{D3}$ เป็นขนาด ของความถี่มูลฐานและฮาร์โมนิกลำดับที่สามตามลำดับจะได้

$$V_{o}(t) = H_{D1}\cos(\omega t) + H_{D3}\cos(3\omega t)$$
(2.69)

30

(2.67)

(2.67)

2.68)

ที่ซึ่ง ถ้า $(3/4)a_3A^3 << a_1A$ จะได้ค่าส่วนประกอบเชิงเส้นของสัญญาณเอาต์พุตดังนี้

$$H_{D1} = a_1 A$$
 (2.70)
และได้ค่าส่วนประกอบฮาร์โมนิกลำดับที่สาม ดังนี้

$$H_{D3} = \frac{a_3}{4} A^3$$
 (2.71)

และสามารถหาค่าอัตราส่วนความผิดเพ<mark>ีย</mark>นฮาร์โมนิกลำดับที่สาม (Third-order Harmonic Distortion Ratio) ดังนี้

$$HD_{3} = \frac{H_{D3}}{H_{D1}} = \left(\frac{a_{3}}{a_{1}}\right) \left(\frac{A^{2}}{4}\right)$$
(2.72)

2.7.2 ความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิก (Harmonic Distortion)

ความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิก (Harmonic Distortion) คือ การเปลี่ยนแปลงของรูป คลื่นสัญญาณทางไฟฟ้าไปจากรูปคลื่นซายน์ โดยเกิดจากการรวมกันของค่าความถี่มูลฐานและความถี่ ของฮาร์โมนิก องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะได้สัญญาณใหม่ออกมาที่มีรูปร่างผิดเพี้ยนไปจากเดิม ตาม ภาพที่ 27



2.7.3 ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกรวม (Total Harmonic Distortion ; THD)

ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกรวม (Total Harmonic Distortion ; THD) คือ ค่า อัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของผลรวมกำลังสองของค่าส่วนประกอบฮาร์โมนิกตั้งแต่ลำดับที่สอง ขึ้นไป (Harmonic Component) กับค่าส่วนประกอบความถี่หลักมูล มีหน่วยเป็น dB แปลงเป็นร้อย ละดังสมการที่ 2.75

$$THD = 10 \log \left(\frac{H_{D2}^2 + H_{D3}^2 + H_{D4}^2 + ...}{H_{D1}^2} \right)$$
(2.73)
UNNAST THD อาจจะเทียบเป็นร้อยละ ได้ดังนี้

$$THD = \frac{\sqrt{H_{D2}^2 + H_{D3}^2 + H_{D4}^2 + }}{H_{D1}} \times 100\%$$
(2.74)

ค่าความผิดเพียนกระแสฮาร์โมนิก<mark>รวม</mark> (Total Harmonic Current Distortion ; THD) ดังสมการที่ 2.75

$$THD_{I} \% = \frac{\sqrt{\sum_{h=1}^{\infty} I_{h(rms)}^{2}}}{I_{1(rms)}} \times 100$$
(2.75)
โดยที่ $I_{h(rms)}$ คือ ค่า rms ของกระแสที่ฮาร์โมนิกที่ h
 $I_{1(rms)}$ คือ ค่า rms ของกระแสที่ความถี่หลักมูล

ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของการเสื่อมสภาพวงจร เหมือนขนาดของสัญญาณที่ใช้จะมีค่า มากขึ้น การอ่านค่า คือ มีค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมไค้ค่ายิ่งน้อยแสดงว่าสัญญาณเอาต์พุตมีฮาร์ โมนิกออกมาน้อย หรือค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมมีค่าน้อยยิ่งผลดีต่อวงจร เช่น ในวงจรความต่าง แบบสมดุลที่ซึ่งความผิดเพี้ยนมีผลคือ H_{D3} นั้นคือค่าความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมมีค่าประมาณเท่ากับ ค่าอัตราส่วนความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิกลำดับที่สาม (H_{D3}) ได้จากสมการที่ 2.75 หมายถึงขนาดอินพุตมีผล โดยตรงกับวงจรคือมีขนาดยกกำลังสอง (A^2) ความไว (Sensitivity) ของพารามิเตอร์ภายในวงจรเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ออกแบบจะนำมา ประกอบสำหรับการออกแบบหรือสร้างวงจรให้ดีที่สุด สัญลักษณ์ที่ใช้คือ *S* เป็นตัวบ่งบอกถึงความไว ของพารามิเตอร์ เช่น ความไวของพารามิเตอร์ *y* ที่มีการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบ หรือตัวแปร อิสระ *x* โดยสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้

คุณสมบัติของความไวเมื่อมีฟังก์ชันเป้าหมายเป็น y(x) โดยที่ x เป็นตัวแปรอิสระทั้งหมด ที่ทำให้ตัวแปรตาม y(x)เกิดการเปลี่ยน<mark>แปลง</mark> ด้วยอนุกรมเทเลอร์ (Taylor series) ตามสมการ ต่อไปนี้

$$y(x) = y(x_0) + \frac{\partial y}{\partial x}\Big|_{x=x_0} dx + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 y}{\partial^2 x}\Big|_{x=x_0} (dx)^2 + \dots$$
(2.77)

สำหรับ x ที่มีการเปลี่ยนน้อย ๆ จึงตัดพจน์ที่มีลำดับการอนุพันธ์สูง ออกไปเหลือเพียงอนุพันธ์ อันดับที่หนึ่ง เขียนสมการใหม่ได้

$$\Delta y(x) = y(x) - y(x_0) = \frac{\partial y}{\partial x} \int_{x=x_0}^{x=x_0} dx$$
(2.78)

เมื่อ<mark>กำหนดให้ ∆y(x) เป็น</mark>ค่าของ y ที่เปลี่ยนไปเมื่อค่าของ x เปลี่ยนแปลงไป จึงได้

$$\frac{\Delta y(x_0)}{y(x_0)} = \left[\frac{\partial y}{\partial x}\frac{x}{y(x)}\right]_{x=x_0}\frac{dx}{x_0}$$

ความเกี่ยวข้องระหว่าง $\Delta y(x_0)/y(x_0)$ กับ dx/x คือความไวของฟังก์ชันเป้าหมาย

กำหนดได้ตามสมการ

(2.79)

$$S_x^y = \frac{\partial y}{\partial x} \frac{x}{y} = \frac{\partial y/\partial y}{\partial x/\partial x} = \frac{\partial (\ln y)}{\partial (\ln x)}$$
(2.80)

การนำไปใช้งานเมื่อต้อการทราบว่า y เกิดการเปลี่ยนไปเท่าไรที่เกิดจากตัวแปรอิสระ x มี การเปลี่ยนเพิ่มหรือลดลง เขียนอยู่ในรูปแบบ

$$\frac{\Delta y}{y} = S_x^y \frac{\Delta x}{x}$$
(2.81)

การที่จะสามารถบอกได้ว่าวงจรกรองสัญญาณมีการทำงานดีก็คืออุปกรณ์ (Components) ที่ใช้ในวงจรนั้น ๆ โดยปกติจะมีความผิดพลาดที่เกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น หรือแม้แต่การทำงานของอุปกรณ์เอง แต่ถ้าต้องการให้วงจรกรองสัญญาณมีการทำงานได้ถูกต้อง จะต้องไม่มีผลกระทบจากองค์ประกอบต่าง ๆ เนื่องจากทางปฏิบัตินั้น มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น จึงต้องรับรู้ถึงค่าของความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวงจร ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่าการวิเคราะห์ค่าความไว ของวงจร เป็นสิ่งที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของวงจรกรองสัญญาณหรือความไวเป็นการวัดปริมาณการ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวงจรกรองสัญญาณอันเนื่องจากผลของกการเปลี่ยนแปลงในค่าของ อุปกรณ์ และพบว่าอุปกรณ์ R และ C มีค่าความผิดพลาดและอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์มีค่า จำกัด จะส่งผลให้วงจรกรองสัญญาณมีคุณสมบัติ *ω*₀ ต่างจากที่คำนวณไว้

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงงานวิจัยท<mark>ี่ได้มีผู้วิจัยและน</mark>ำเสนอพอสังเขปรายละเอียดดังนี้

2.9.1 งานวิจัยในประเทศ

[18] ได้นำเสนอวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านใช้แหล่งจ่ายแรงดันและกำลังงานต่ำ ที่จูนได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประยุกต์ใช้งานใน Silicon Cochlea ซึ่งวงจรที่นำเสนอใช้ เทคโนโลยีของ CMOS โดยใช้วิธีการกำหนดให้มอสทรานซิสเตอร์ทำงานในย่านที่ต่ำกว่าแรงดันแทร ชโฮล (subthreshold region) และใช้หลักการกรองแบบล็อกโดเมนซึ่งการวิจัยพบว่าวงจรที่ได้ ออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้ทำงานที่แหล่งจ่ายแรงดันจำกัดได้ดี ใช้กำลังงานต่ำ จูนค่าความถี่ตัด (cutoff frequency) และค่าตัวประกอบคุณภาพได้

[19] ได้นำเสนอหลักการในการออกแบบวงจรดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์และวงจรอินทิเกรเตอร์ โดยใช้ออปแอมป์และโอทีเอ วงจรที่นำเสนอประกอบด้วยอุปกรณ์แอคทีฟเพียงเท่านั้นไม่มีอุปกรณ์แบบ พาสซีฟภายนอก ทำให้มีความเหมาะสำหรับสร้างเป็นวงจรรวมทั้งในเทคโนโลยี Bipolar และ มอสทรานซิสเตอร์ เนื้อหาภายในวิทยานิพนธ์ได้อธิบายถึงทฤษฎีและหลักการออกแบบวงจรทำงานใน โหมดกระแสเป็นหลัก การทำงานของวงจรที่นำเสนอสามารถปรับค่าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการ ควบคุมกระแสไบอัสของโอทีเอ รวมทั้งได้นำเสนอ การสังเคราะห์ ฟังก์ชันและอิมพีแดนซ์ฟังก์ชันแบบ ต่าง ๆ โดยใช้วงจรที่นำเสนอ

[20] ได้นำเสนอการออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์หลายเฟส โดยใช้หลักการ ของวงจรกรองสัญญาณ Log-Domain อนุพันธ์อันดับหนึ่ง เพื่อสร้างเป็นวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน ชนิดกลับเฟส และไม่กลับเฟส โดยวงจรกรองแต่ละตัวประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์ห้าตัว และตัวเก็บ ประจุแบบต่อลงกราวด์หนึ่งตัว วงจรที่นำเสนอสามารถทำงานได้ในย่านความถี่สูง เงื่อนไขการกำเนิด สัญญาณ และความถี่ของการกำเนิดสัญญาณสามารถปรับค่าได้โดยใช้กระแสไบอัสอย่างเป็นอิสระต่อ กัน มีความเหมาะสมในการทำงานบนความถี่สูง

[21] ได้ทำการศึกษาและออกแบบวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำแบบล็อกโดเมนเพื่อ ใช้ในหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยงานวิจัยนี้ใช้วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำแบบเบสเลสอันดับที่ 7 ด้วยการ ต่อเรียงกันระหว่างวงจรกรองอันดับที่ 1 และวงจรกรองแบบไบควอด 3 วงจรที่มีความถี่ตัดอยู่ที่ 70 MHz และสามารถปรับจุดตัดควา<mark>มถี่ได้ตั้งแต่ 10 MHz ถึง 7</mark>0 MHz

[22] ได้นำเสนอเทคนิคการออกแบบวงจรอินทิเกรเตอร์โหมดกระแสแบบใช้อุปกรณ์ แอคทีฟเป็นหลัก โดยไม่มีการนำเอาอุปกรณ์พาสซีฟมาใช้จากภายนอก วงจรอินทิเกรเตอร์ที่นำเสนอ ขึ้นประกอบด้วยบล็อกวงจรแอคทีฟพื้นฐานเพียงสองชนิดเท่านั้น คือ วงจรความนำโอนถ่ายกับออป แอมป์ และยังได้นำเสนอวิธีการนำไปใช้งานกับวงจร สำหรับสังเคราะห์อนาล็อคฟังก์ชันโหมดกระแส ต่าง ๆ เช่น วงจรกรองสัญญาณแลดเดอร์แบบ Leapfrog วงจรกรองสัญญาณไบควอดราทิกที่ปรับค่า ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรสังเคราะห์ฟังก์ชันอิมพิแดนซ์ จากที่กล่าวมีความเหมาะสมอย่างมากกับ รูปแบบการนำไปออกแบบวงจรรวม ในที่นี้ได้ทดสอบและยืนยันสมรรถนะของวงจรที่ได้ออกแบบตาม เทคนิคที่นำเสนอ ด้วยผลการเลียนแบบการทำงานของวงจรจากโปรแกรม PSpice

[23] ได้นำเสนอวงจรอินทิเกรเตอร์ที่สามารถปรับค่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดย ใช้เฉพาะอุปกรณ์แอคทีฟเป็นอุปกรณ์หลัก การนำเสนอประกอบด้วยออปแอมป์ และโอทีเอ เป็น อุปกรณ์แอคทีฟหลักเท่านั้นปราศจากการใช้อุปกรณ์พาสซีฟจากภายนอก โดยควบคุมอัตราการ ส่งผ่านกระแสของวงจรได้ด้วยการแปรค่ากระแสไบอัสของโอทีเอ เนื่องจากวงจรอินทิเกรเตอร์นั้นเป็น องค์ประกอบที่สำคัญในระบบประมวณผลสัญญาณอนาล็อค เป็นการแสดงแนวทางการนำเอาวงจร อินทิเกรเตอร์ที่นำเสนอไปใช้งานในการออกแบบและสังเคราะห์ วงจรอนาล็อคฟังก์ชันรูปแบบอื่น ๆ อีก ด้วย

[24] ได้นำเสนอการสังเคราะห์วงจรออสซิลเลเตอร์รูปคลื่นซายน์แบบควอดราเจอร์ และแบบหลายเฟสโดยใช้วงจร CDBA เป็นอุปกรณ์แอคทีฟหลัก วงจรที่นำเสนอแบบแรกเป็นวงจร ออสซิลเลเตอร์แบบควอดราเจอร์ซึ่งประกอบด้วยวงจร CDBA จำนวน 2 ตัว ตัวต้านทานจำนวน 3 ตัว และตัวเก็บประจุ 3 ตัว โดยสามารถสร้างแรงดันเอาต์พุตรูปคลื่นซายน์จำนวน 2 เอาต์พุต ที่มีมุมเฟส ต่างกัน 90 องศา เงื่อนไขในการออสซิลเลตชองวงจร (ω_0) สามารถควบคุมและแปรค่าได้อย่างอิสระ ปราศจากผลกระทบต่อกัน

[25] ได้นำเสนอวงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์โดยใช้วิธีของวงจรอินทิเกรเตอร์ และดิฟ เฟอเรนทิเอเตอร์แบบวนกลับ ให้ได้อัตราการขยายเท่ากับ 1 กับวงจรทรานส์อิมพีแดนซ์อินทิเกรเตอร์ และ วงจรทรานสคอนดัคแตนซ์ดิฟเฟอร์เรนทิเอเตอร์แบบที่มีการสูญเสียออกแบบโดยใช้โอทีเอ 2 ตัว ตัวเก็บประจุแบบต่อลงกราวด์ 2 ตัว ต่อร่วมกันทำงานในรูปแบบของกระแสหรือแรงดันก็ได้ โดย ฟังก์ชันแบบวนเปิดผ่านตัวกรองความถี่ทำให้มีการวนกลับ กำหนดเงื่อนไขการกำเนิดสัญญาณด้วย อัตราการขยายของทั้งระบบเป็น 2 เท่าของสัญญาณที่กำเนิดเป็นลักษณะ 2 เอาต์พุต มีเฟสต่างกัน 90 องศา สามารถปรับค่าความถี่ได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ถูกกระทบจากเงื่อนไขของการ กำเนิดสัญญาณ ความผิดเพี้ยนรวมทางฮาร์โมนิกมีค่าต่ำกว่า -40 dB อัตราการใช้กำลังงานมีความถี่ สูงสุด 4.5 MHz เท่ากับ 4.97 mW จากที่ได้กล่าวมาของวงจรสามารถยืนยันการทำงานได้ด้วย โปรแกรม PSpice

[26] ได้นำเสนอวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านและแถบความถี่ผ่านอันดับสูงโดยใช้ซีมอส ใบควอตฟังก์ชัน ซึ่งใช้วงจรกรองแบบพลาสซีฟเป็นวงจรต้นแบบและใช้วิธีการสังเคราะห์วงจรกรอง แบบเมซและโหนดเพื่อให้ได้ไบควอตฟังก์ชัน จากนั้นจึงใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวเพื่อสร้างวงจรกรอง ความถี่ไบควอตโดยใช้มอสทรานซิสเตอร์ และนำวงจรดังกล่าวมาทำการสังเคราะห์วงจรกรองความถี่ ต่ำผ่านและแถบความถี่ผ่านอันดับสูงแบบแอคทีฟ รวมทั้งนำเสนอผลการจำลองการทำงานของวงจร เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและฟังก์ชันการใช้งาน ซึ่งจากผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าวงจรกรองที่นำเสนอ สามารถทำงานในย่านความถี่สูงและสามารถปรับค่าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งใช้พลังงานต่ำ กล่าวคือ ใช้ไฟเลี้ยงเพียง 1V ตลอดทั้งวงจร ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านที่ นำเสนอนั้นอยู่ในช่วง 300kHz ถึง 30MHz และวงจรกรองแถบความถี่ผ่านมีความถี่กลางอยู่ในช่วง 200kHz ถึง 20MHz ด้วยการปรับค่ากระแสไบอัสตั้งแต่ 1µA ถึง 100µA นอกจากนี้ การจำลองการ ทำงานแบบมัลติโทนยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวงจร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มีความสอดคล้องกับ ความต้องการในการออกแบบ

2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ

[27] ได้นำเสนอการออกแบบวงรกรองสัสัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบ Gm – C วงจรถูก สร้างขึ้นโดยใช้เทคโลยีของ CMOS ขนาด 0.18 ไมโครเมตร ที่ใช้ไฟเลี้ยง 1.8 โวลต์ และกระแสไบอัสที่ 4 ไมโครแอมป์ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าความถี่คัตออฟของตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำมีค่าเท่ากับ 10 กิโลเฮิร์ตซ์ และค่าเบี่ยงเบนสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิคือ 0.0016 เดซิเบลต่อ องศาเซลเซียส การใช้พลังงานทั้งหมดในการทำงานคือ 225 μW โดยมีโหลดตัวเก็บประจุอยู่ที่ 60 pF

[28] ได้อธิบายถึงเทคโนโลยีด้านสารกึ่งตัวนำที่มีการพัฒนาจนสามารถสร้าง ทรานซิสเตอร์จำนวนมากขึ้นบนซับสเตรตเดียวกัน แต่ปัญหาของการสร้างตัวทรานซิสเตอร์มีจำนวน มากของอุปกรณ์อยู่ในวงจรรวมคือตัวทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กมาก ทำให้แรงดันเบรกดาวน์ (Breakdown Voltage) ของทรานซิสเตอร์ต่ำลงด้วย หากมีแรงดันตกคร่อมตัวทรานซิสเตอร์มีค่าสูง มากกว่าแรงดันเบรกดาวน์จะทำให้ทรานซิสเตอร์มีผลต่อตัวอุปกรณ์ได้ จึงต้องออกแบบวงจรที่สามารถ ทำงานที่ระดับแรงดันไฟเลี้ยงต่ำ วงจรกรองที่สร้างมาจากวงจรอินทิเกรเตอร์แบบ G_m-C เป็นวงจรที่มี ใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีข้อดี คือทำงานที่ย่านความถี่สูงได้ดี วงจรกรองสามารถปรับ ค่าความถี่ตัดออกด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีโครงสร้างที่ง่าย แต่มีข้อเสียคือ วงจรอินทิเกรเตอร์ แบบ G_m-C มักถูกพัฒนาให้ทำงานในโหมดแรงดันซึ่งจะพบปัญหาเกี่ยวกับค่า พิสัยพลวัต (Dynamic Range) เมื่อลดระดับแรงดันไฟเลี้ยงให้ต่ำลงทำให้ค่าพิสัยแรงดันอินพุต (Input Range) ของวงจร ต่ำลงด้วย ซึ่งทำให้วงจรอินพิเกรเตอร์ แบบ G_m-C ในโหมดแรงดันมีค่าพิสัยพลวัตต่ำลง

[29] ได้นำเสนอวงจรทรานสคอนดัคเตอร์แบบเชิงเส้นสูงด้วยการปรับแต่งเทคนิคคา ปริโอ ด้วยการเพิ่มเทคนิคคาปริโอเข้าไปในวงจร ซึ่งเทคนิคคาปริโอเป็นการสลับแรงดันขาเบส-อีมิต เตอร์ (V_{BE}) ของวงจรขยายความต่างคู่ (Differential Pair) ทำการปรับความเป็นเชิงเส้นระหว่างแรงดัน และกระแสด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จากการเพิ่มเทคนิคคาปริโอเข้าไปในวงจรทำให้มีลักษณะความ เป็นเชิงเส้นสูง [30] ได้นำเสนอการพัฒนาวงจรกรองแถบความถี่ผ่านที่ 10.7 MHz แบบสมดุล ค่าคุณภาพสูง พิสัย กว้างพลวัต ปรับความถี่ด้วยกระแส วงจรประกอบด้วยวงจรสมดุลจำนวนสามวงจร คือ วงจรรวม สัญญาณ (Adder) วงจรกรองแถบความถี่ผ่านที่มีคุณลักษณะค่าคุณภาพต่ำ (Low Quality Factor) และวงจรขยายความแตกต่าง (Differential Amplifier) ค่าคุณภาพที่สูง (High-Q Factor) เป็นการ ปรับค่ากระแสไบอัสให้กับวงจร ในการนำเสนอนี้มีค่าคุณภาพสูงเท่ากับ 223 ได้ค่าสัญญาณรบกวน เอาต์พุตรวมต่ำเท่ากับ 1.2826 mV_{rms} ได้ค่า Third-order Intermodulation-free dynamic Range (IMFDR3) เท่ากับ 87 dB และค่าพิสัยกว้างพลวัตเท่ากับ 107 dB ที่ 1% IM3 ซึ่งค่าความถี่ ศูนย์กลาง (Centre Frequency) สามารถปรับได้ด้วยกระแสถึง 3 ระดับ



บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วย กระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ จากที่ได้ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 แล้ว ดังนั้นในบทนี้ อธิบายการออกแบบและพัฒนาวงจร โดยปร<mark>ะก</mark>อบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

3.1 การวิเคราะห์วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้ เทคนิคคาปริโอ

3.2 การสังเคราะห์งจรกรองความถี่<mark>ต่ำผ่</mark>านแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคา ปริโอ

3.3 วิเคราะห์ค่าความไว

3.1 การวิเคราะห์วงจรกรองสัญญาณ<mark>ความถี่ต่ำ</mark>ผ่านแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้ เทคนิคคาปริโอ

วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้ เทคนิคคาปริโอที่แสดงในภาพที่ 29 ได้จากการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงมาจากวงจรกรอง สัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสดังเดิมที่มีอยู่แล้ว [17] ดังภาพที่ 28 โดยวงจรมีความสมมาตรสามารถปรับความถี่ได้ด้วยการปรับค่ากระแสไบแอส (I_i) จากภาพที่ 28 จะเห็นว่าวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการชนิด NPN 6 ตัว (T1 – T6) แหล่งจ่ายกระแส (Current Source) I_f จำนวน 1 ตัว และตัวเก็บประจุค่า C จำนวน 1 ตัว จากภาพประกอบ 28 จะ เห็นว่าทรานซิสเตอร์ T5 และ T6 เป็นวงจรชยายความต่างทรานซิสเตอร์คู่ (Differential Pair) โดยที่ ทรานซิสเตอร์ T1, T2, T3 และ T4 ทำหน้าที่เป็นโหลดร่วมกับตัวเก็บประจุ C ในที่นี้แรงดันไฟฟ้าที่ จุดสัญญาณความแตกต่างขนาดเล็ก $+V_{in}$ และ $-V_{in}$ จะถูกป้อนเข้าที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ T5 และ T6 ระหว่างโหนด A กับ โหนด B ตามลำดับ และแรงดันไฟฟ้าความแตกต่างขนาดเล็กออก V_o ตกคร่อมที่ขาอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ T3 และ T4 ที่โหนด D กับ โหนด E ตามลำดับ



ภาพที่ 28 วงจรกรองสัญญาณ<mark>ความถ</mark>ี่ต่ำผ่านแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส

จากการพิจารณาภาพที่ 28 วงจ<mark>รกรอง</mark>สัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบสมดุลปรับความถี่ด้วย กระแส จะได้ว่าความต้านทานของไดโอด<mark>หรือรอย</mark>ต่อ pn ขณะถูกไบแอสแบบเดินหน้าจะมีค่าเท่ากับ

$$r_e = \frac{V_T}{I_f} \tag{3.1}$$

โดยที่ V_T คือ แรงดันความร้อนเท่ากับ $\frac{kT}{q}$ และ k คือ ค่าคงตัวของบอลซ์แมนน์ T คือ อุณหภูมิ สัมบูรณ์ของรอยต่อและ q คือ ค่าประจุต่ออิเล็กตรอนทั้งนี้ V_T จะมีค่าประมาณ 26 mV ณ อุณหภูมิ 25 °C และ I_f คือกระแสไบแอสของไดโอด [17] ดังนั้นวงจรวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน อันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสในภาพประกอบ 28 เราจะทำการวิเคราะห์วงจรโดยที่ เราจะทำการสมมติว่า ทรานซิสเตอร์ T1 ถึง T6 มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ และมีค่า β เป็น อนันต์ ดังนั้นเราจะเขียนสมการของ i_1 ได้เป็น

$$i_1 = \frac{V_{in}}{2r_a}$$
(3.2)

และ *i*₂ ณ ขั้วอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ T3 และ T4 จะได้เท่ากับ

$$i_2 = \frac{i_1}{(1 + sC4r_e)}$$
(3.3)

ดังนั้นเราจะได้แรงดัน vo แบบดิฟเฟอเรนเซียลเท่ากับ

$$\frac{v_o}{v_{in}} = \frac{2}{(1 + sC4r_e)}$$
(3.4)

ซึ่งจะเห็นได้ว่า สมการที่ (3.4) มีคุณสมบัติเป็นฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน อันดับหนึ่งปรับความถี่ด้วยกระแส ดังนั้นในกรณีที่ $\tau = 4r_eC$ เราจะได้

$$\frac{v_o}{v_{in}} = \frac{2}{(1+\pi)}$$
(3.5)

ดั้งนั้นเราจะได้ความถี่เชิงมุมของวงจรกรอง<mark>สัญ</mark>ญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งปรับควาถี่ด้วยกระแส ตามภาพที่ 28 ดังนี้

$$\omega_0 = \frac{I_f}{4r_eC} = \frac{I_f}{4V_TC} \tag{3.6}$$

ในสมการที่ (3.6) เราจะเห็นว่าค่าความถี่ข<mark>องวงจร</mark>จะแปรผันโดยตรงกับกระแสไบแอส (I_f)

3.2 การสังเคราะห์วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้ เทคนิคคาปริโอ



ภาพที่ 29 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ

ภาพที่ 29 เป็นวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วย ้กระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ หนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสที่แสดงในภาพที่ 28 ร่วมกับการใช้เทคนิคคาปริโอ (Caprio's Cross-Quad) [10], [11] พิจารณาภาพที่ 29 จะเห็นได้ว่าวงจรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นใหม่นี้มี โครงสร้างที่สมมาตรและไม่ซับซ้อน ซึ่งวงจร<mark>ป</mark>ระกอบด้วยทรานซิสเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุก ประการชนิด NPN 6 ตัว (T1 – T6) แหล่งจ่ายกระแส (Current Source) I_f จำนวน 1 ตัว และตัว เก็บประจุค่า C จำนวน 1 ตัว จากภาพที่ 29 <mark>จะ</mark>เห็นว่าทรานซิสเตอร์ T3 และ T4 เป็นวงจรขยายความ ้ต่างทรานซิสเตอร์คู่ (Differential Pair) โดย<mark>ที่ท</mark>รานซิสเตอร์ T5 และ T6 เป็นวงจรเทคนิคคาปริโอ (Caprio's Cross-Quad) โดยขาคอลเลคเต<mark>อร์ข</mark>อง T5 ต่อกับขาอีมิตเตอร์ T3 ส่วนขาเบส T5 ต่อกับ ขาคอลเลคเตอร์ของ T6 และอีกด้านขาคอ<mark>ลเลค</mark>เตอร์ของ T6 ต่อกับขาอีมิตเตอร์ T4 ส่วนขาเบส T6 ต่อกับขาคอลเลคเตอร์ของ T5 ส่วนขาอีมิตเตอร์ T5 และ T6 เชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแส $I_{\scriptscriptstyle f}$ ้ และโหลดที่ได้จากการต่อขาคอลเลคเตอร์เ<mark>ข้ากับ</mark>ขาเบสของทรานซิสเตอร์ 2 ตัว คือทรานซิสเตอร์ T1 และ T2 และคาปาซิเตอร์ C ซึ่งในที่นี้แรง<mark>ดันไฟฟ้</mark>าที่จุดสัญญาณความแตกต่างขนาดเล็ก +V_{in} และ $-V_{in}$ จะถูกป้อนเข้าที่ขาเบสของทรานซิส<mark>เตอร์ T</mark>3 และ T4 ระหว่างโหนด A กับ โหนด B ตามลำดับ และแรงดันไฟฟ้าความแตกต่างขนาดเล็ก<mark>ออก V_o </mark> ตกคร่อมที่ขาอิมิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ T3 และ T4 ที่โหนด D กับ โหนด E ตามลำดับ แต่กระแสที่ไหลผ่านวงจรทางด้านซ้ายไหลจาก T3 ไป T6 และ กระแสที่ไหลผ่านวงจรด้านขวาไหลจาก T4 ไป T5 มีค่าเท่ากับ I_{f} เมื่อนำเอาแรงดันแหล่งจ่าย V_{in} ้แรงดันที่ได้จากความต้านทาน<mark>สัญญาณขนาดเล็กอีมิเตอ</mark>ร์ของทรานซิสเตอร์ T5 และ T6 ได้จาก $I_{_f}(2r_{_e})$ และแรงดันคร่อมเบส-อีมิเตอ<mark>ร์ของทรานซิสเ</mark>ตอร์ $V_{_{BE}}$ มาอนุกรมกันเป็นวงรอบมีค่าเท่ากับ ศูนย์ สามารถเขียนเป็นสมการดังนี้

$$V_{in} - V_{BE3} - V_{BE5} - I_f (2r_e) + V_{BE4} + V_{BE6} = 0$$
(3.7)

 $I_f = \frac{V_{in}}{2r}$

(3.8)

ซึ่ง r_e คือ ค่าความต้านทานสัญญาณขนาดเล็กอีมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ T5 และ T6 จากสมการที่ 3.7 และ 3.8 จะเห็นว่าแรงดันคล่อมขาเบส-อีมิตเตอร์ (Base-emitter Voltage : V_{BE}) เสมือนถูกยกเลิก ถ้า $V_{BE3} = V_{BE5}$ และ $V_{BE4} = V_{BE6}$ ผลลัพธ์ที่ได้จะให้วงจรเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าเป็น กระแสไฟฟ้ามีความเป็นเชิงเส้นมากขึ้น ส่วน $I_f(2r_e)$ คือ แรงดันที่ได้จากความต้านทานสัญญาณ ขนาดเล็กอีมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ T5 และ T6 ดังนั้นจึงได้ว่าวงจรคาปริโอช่วยทำให้วงจรขยาย

สัญญาณความต่างแบบเปลี่ยนแรงดันเป็นกระแสมีความเป็นเชิงเส้นสูงดังนั้นฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจร กรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ คือ $A_{LPF} = V_o \,/\, V_{in}$ เมื่อ $V_{in} = V_{AB}$ และ $V_o = V_{DE}$ พิจารณาภาพที่ 29 แสดงวงจรกรองสัญญาณ ความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับควา<mark>ม</mark>ถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ ซึ่งฟังก์ชันถ่ายโอน ้ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านแบบส<mark>ม</mark>คุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ คือ $A_{LPF} = V_o \,/\, V_{in}$ เมื่อ $V_{in} = V_{AB}$ และ $V_o = V_{DE}$ จากวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง แบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใ<mark>ช้เท</mark>คนิคคาปริโอในภาพที่ 29 กระแส I_f ไหลผ่าน ้ทรานซิสเตอร์ T1, T2, T3, T4, T5 และเร<mark>าจะ</mark>ทำการวิเคราะห์วงจรโดยที่เราจะทำการสมมติว่า ทรานซิสเตอร์ T1 ถึง T6 มีคุณสมบัติเหมือ<mark>นกันทุ</mark>กประการ และมีค่า eta เป็นอนันต์ ดังนั้นเราจะเขียน สมการของ i₁ ได้เป็น

$$i_{1} = \frac{V_{in}}{4r_{e}}$$
(3.9)
uae i_{2} au ขั้วอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ T3 และ T4 จะได้เท่ากับ

$$i_{2} = \frac{i_{1}}{(1+sC2r_{e})}$$
(3.10)
ovuču (3.10)
 $\frac{v_{o}}{v_{in}} = \frac{1}{2(1+sC2r_{e})}$
(3.11)
ซึ่งจะเห็นได้ว่า สมการที่ (3.11) มีคุณสมบัติเป็นฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ
ผ่านอันดับหนึ่งปรับค่าด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ ดังนั้นในกรณีที่ $\tau = 2r_{e}C$ เราจะได้
 $\frac{v_{o}}{v_{in}} = \frac{1}{2(1+s\tau_{e})}$
(3.12)

ซึ่งจะเ

ดั้งนั้นเราจะได้ความถี่เชิงมุมของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งปรับควาถี่ด้วยกระแส ้โดยใช้เทคนิคคาปริโอ ตามภาพที่ 29 ดังนี้

(3.12)

$$\omega_0 = \frac{I_f}{2r_eC} = \frac{I_f}{2V_TC}$$
(3.13)

หรือ ค่าจุดตัดความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งปรับควาถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ f_0 ที่ -3 dB หา ได้จาก

$$f_{0} = \frac{I_{f}}{2\pi (2CV_{T})}$$
(3.14)
$$|A_{LPF}| = \frac{1}{[1 + (f / f_{0})]^{1/2}}$$
(3.15)
$$\theta = -\tan^{-1}(f / f_{0})$$
(3.16)

้โดยที่ f คือสัญญาณความถี่ ณ จุดสัญญา<mark>ณเข้าห</mark>น่วยเป็นเฮิร์ต

3.3 วิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivities)

ความไว คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อคุณสมบัติของวงจรกรอง เมื่อค่าอุปกรณ์ที่ใช้ใน วงจรจริงมีความคลาดเคลื่อนไปจากค่าที่ได้จากการคำนวณทั้งนี้วงจรกรองที่ดีควรจะเป็นวงจรกรองที่ มีค่าความไวที่ต่ำ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงของค่าอุปกรณ์จะไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติของวงจรกรองมากนัก โดยทั่วไปค่าความไว คือ อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x โดยให้

 $S_x^y = \left[rac{\partial y}{\partial x}\right] \left[rac{x}{y}
ight]$ โดยที่ค่า y คือค่าตัวแปรที่เราสนใจและ x คือค่าตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนตาราง 1 แสดงค่าความไว S_x^y โดยที่ $(x,y) = (C,\omega_o), (V_T,\omega_o), (I_f,\omega_o)$ โดยที่ V_T เป็น แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อน และ ค่าอุณหภูมินั้นก็ยังส่งผลกระทบต่อค่าความถี่ศูนย์กลาง (ω_o)

ตารางที่ 1 ค่าความไว S_x^{y} โดยที่ $(x,y) = (C,\omega_o), (V_T,\omega_o), (I_f,\omega_o)$					
S _C		$S_{V_T}^{\omega_o}$			
-1.0	1.0	-1.0			

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในบทที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการวิเคราะห์และการสังเคราะห์วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ ผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ ในบทนี้จะกล่าวถึงการ ทดสอบการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pspice [31] โดยแสดงผลการตอบสนองต่อ ความถี่ (Frequency Response) การตอบสนองต่อสัญญาณซายน์ การตอบสนองต่อความถี่เมื่อปรับ ค่ากระแส /_f ด้วยการกำหนดค่าตัวเก็บประจุ C เป็นค่าคงที่ และเมื่อปรับค่าตัวเก็บประจุ C โดยการ กำหนดค่ากระแส /_f เป็นค่าคงที่ และความผิดเพี้ยนของสัญญาณ ของวงจรได้ดังนี้



ภาพที่ 30 วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้ เทคนิคคาปริโอ

ลับว

6

4.1 การตอบสนองต่อความถึ่

จากวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้ เทคนิคคาปริโอ ดังภาพที่ 30 ได้จำลองการทำงานของวงจรเพื่อทดสอบผลตอบสนองต่อความถี่ของ วงจร ได้จำลองแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PSpice และใช้แบบจำลองทรานซิสเตอร์แบบ NPN เบอร์ Q2N2222A [32] จำนวน 6 ตัว และกำหนดให้แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมีค่าเท่ากับ ± 7.5 V, ตัวเก็บประจุ C = 10 nF และแหล่งจ่ายกระแส I_f = 500 μA



ภาพที่ 31 ผลการจำลองการตอบสนองต่อความถี่ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง แบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอค่าตัวเก็บประจุ C = 10 nF และแหล่งจ่าย กระแส I_f = 500 µA

จากภาพที่ 31 แสดงผลตอบสนองต่อความถี่ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ หนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ อัตราการขยาย (Vo/Vin) ในหน่วยเดซิ เบล (dB) และมุมต่างเฟสในหน่วยองศา ได้ผลการตอบสนองต่อความถี่ เมื่อกำหนดค่าค่าตัวเก็บประจุ C = 10 nF และแหล่งจ่ายกระแส I_f = 500 µA ที่อัตราการขยาย 0 dB ได้ความถี่ 76.34 kHz มีมุม ต่างเฟสเท่ากับ -89.08 องศา

4.2 การตอบสนองต่อสัญญาณซายน์

ภาพที่ 32 แสดงผลจำลองของการตอบสนองต่อสัญญาณซายน์โดยกำหนดกระแส *I_f* = 550 nA ค่าตัวเก็บประจุ C = 0.003 nF และความถี่สัญญาณซายน์อินพุตมีค่าอยู่ที่ 45.5 kHz พบว่า เมื่อ สัญญาณซายน์ทางด้านอินพุตมีขนาด ± 25 mV_{P-P} ได้สัญญาณเอาต์พุตที่มีขนาด 14.33 mV กับ -11.196 mV และมีมุมต่างเฟสกัน 61.27 อง<mark>ศา</mark> ดังภาพที่ 32





ภาพที่ 32 ผลการจำลองการตอบสนองต่อสัญญาณซายน์วงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ หนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอโดยที่ค่ากระแส I_f = 550 nA ค่าตัวเก็บ ประจุ C = 0.003 nF และความถี่สัญญาณซายน์อินพุตมีค่าอยู่ที่ 45.5 kHz

6)

4.3 การตอบสนองต่อความถี่เมื่อปรับค่ากระแส I_f

ภาพที่ 33 แสดงผลตอบสนองต่อความถี่ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง แบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ ด้วยการพิจารณาอัตราการขยาย V_o/V_{in} และมุมต่างเฟส โดยเปรียบเทียบฟังก์ชันถ่ายโอนกับความถี่ (Hz) ที่ได้จากการปรับค่ากระแส *I_f* และทำ การกำหนดค่าตัวเก็บประจุ C = 10 nF โดยที่ปรับค่ากระแส *I_f* เท่ากับ 100 µA, 300 µA 1 mA ตามลำดับ จากภาพที่ 33 ที่อัตราการขยาย Vo/Vin ที่ตำแหน่ง 0 เดซิเบลค่าความถี่อยู่ที่ 15.268 kHz, 45.793 kHz และ 152.289 kHz ตามลำดับ และการตอบสนองเชิงมุมเฟสโดยประมาณอยู่ที่ -88.93, -89.03 และ -89.12 องศา ตามลำดับ



ภาพที่ 33 ผลการจำลองการตอบสนองต่อความถี่เมื่อปรับค่ากระแส I_f = 100 µA, 300 µA และ 1 mA โดยที่ค่าตัวเก็บประจุ C = 10 nF

6

4.4 การตอบสนองต่อความถี่เมื่อปรับค่าตัวเก็บประจุ C

ภาพที่ 34 ได้แสดงผลตอบสนองต่อความถี่ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ หนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ ด้วยการพิจารณาอัตราการขยาย V_o/V_{in} และมุมต่างเฟส โดยเปรียบเทียบฟังก์ชันถ่ายโอนกับความถี่ (Hz) ที่ได้มาจากการจำลองด้วยการปรับ ค่าตัวเก็บประจุ C โดยตั้งค่ากระแส I_f = 500 μA และค่าตัวเก็บประจุ C เท่ากับ 10 nF, 80 nF และ 1 μF ตามลำดับ จากภาพที่ 34 ความถี่ที่ได้จากมุมต่างเฟสที่ค่า –89.08, -89.16 และ -89.17 องศา สำหรับค่าตัวเก็บประจุ C ที่ถูกปรับเท่ากับ 10 nF, 80 nF และ 1 μF ได้ความถี่ 76.34 KHz, 9.57 KHz และ 766.75 Hz ตามลำดับ



nF, 80 nF และ 1 µF

4.5 ผลตอบสนองจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Monte Carlo

ภาพที่ 35 ทำการวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรวงกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ หนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอทางสถิติด้วยวิธี Monte Carlo โดย จำลองการทำงานจำนวน 100 ครั้ง โดยที่ค่าตัวเก็บประจุ C ตั้งค่าไว้ที่ 10 nF และค่าความผิดพลาด ถูกตั้งไว้ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของค่าอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์ (**β**) ตั้งค่าความผิดพลาดไว้ ที่ 0 เปอร์เซ็นต์ โดยที่แหล่งจ่ายกระแส I_f ตั้งค่าไว้ที่ 500 μA โดยภาพที่ 35 (ก) แสดงผลตอบสนอง ทางขนาด (dB) และภาพที่ 35 (ข) แสดงกราฟความเบี่ยงเบนของฮิสโทแกรม (histogram) ซึ่งจะเห็น ได้ว่าค่าเฉลี่ยทางขนาดมีค่าประมาณ 36.75 dB จากค่าเฉลี่ยทางขนาดดังกล่าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ความผิดพลาดเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.56 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ค่าขนาดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 36.75 dB ส่วนค่าขนาดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 36.75 dB และภาพที่ 35 (ค) แสดงผลตอบสนองมุมเฟส (Degree) และภาพที่ 35 (ง) แสดงกราฟความเบี่ยงเบนของฮิสโทแกรม (histogram) ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย ของมุมเฟสมีค่าประมาณ 20.96 องศา จากค่าเฉลี่ยทางมุมเฟสดังกล่าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความ ผิดพลาดเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.01 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ค่ามุมเฟสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 0.0086 องศา ส่วนค่ามุมเฟสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 67 องศา







ภาพที่ 36 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Monte Carlo ค่าอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์ (β) มีค่า ความผิดพลาด = 50 เปอร์เซ็นต์

ภาพที่ 36 ทำการวิเคราะห์ผลการทำงานของวงจรวงกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ หนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ ทางสถิติด้วยวิธี Monte Carlo โดย จำลองการทำงานจำนวน 100 ครั้ง และ ค่าตัวเก็บประจุ C = 10 nF มีค่าความผิดพลาด = 0 เปอร์เซ็นต์ ค่าอัตราการขยายของทรานซิสเตอร์ ($m{\beta}$) มีค่าความผิดพลาด = 50 เปอร์เซ็นต์ และ แหล่งจ่ายกระแส I_f = 500 µA โดยภาพที่ 36 (ก) และ (ข) แสดงผลตอบสนองทางขนาด (dB) และ กราฟความเบี่ยงเบนของฮิสโทแกรม (histogram) ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยทางขนาดมีค่าประมาณ 36.43 dB จากค่าเฉลี่ยทางขนาดดังกล่าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.14 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ค่าขนาดตต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 33.81 dB ส่วนค่าขนาดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 38.52 dB และภาพที่ 36 (ค) และ (ง) แสดงผลตอบสนองมุมเฟส (Degree) และกราฟความเบี่ยงเบน ของฮิสโทแกรม (histogram) ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของมุมเฟสมีค่าประมาณ - 0.0010 องศา จาก ค่าเฉลี่ยทางขนาดดังกล่าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.15 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ค่ามุมเฟสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ - 0.0011 องศา ส่วนค่ามุมเฟสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ -0.0009

4.5 ความถี่และมุมเฟสเมื่อปรับค่ากระแส I_f

จากภาพที่ 37 แสดงผลการจำ<mark>ลอง</mark>ผลลัพธ์ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เชิงมุมและเฟส ของอัตราการขยาย V_o/V_{in} เมื่อปรับค่ากระแส I_f โดยกำหนดให้ตัวเก็บประจุ มีค่าคงที่ C = 10 nF พบว่าความถี่จากการจำลอง (Simulated) โดยความถี่มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อค่ากระแสเพิ่มขึ้น ขณะที่มุม ต่างเฟสมีค่าเข้าใกล้ -90 องศา



ภาพที่ 37 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และเฟสเมื่อปรับค่ากระแส I_f วงจรกรองสัญญาณความถี่ ต่ำ ผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ

[6]

4.6 ความถี่และมุมเฟสเมื่อปรับค่าตัวเก็บประจุ C

จากภาพที่ 38 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และเฟสเมื่อปรับค่าตัวเก็บประจุ C เมื่อ กำหนดให้ค่ากระแส I_f มีค่าคงที่เท่ากับ 500 uA พบว่า ความถี่จากการจำลอง (Simulated) มีค่า โดย ค่าความถี่เพิ่มมากขึ้นเมื่อค่าตัวเก็บประจุน้อยลง ขณะวัดที่มุมต่างเฟสที่ค่าประมาณ -89 องศา



้ **ภาพที่ 38** ความสัมพันธ์ร<mark>ะหว่างคว</mark>ามถี่และเฟสเมื่อปรับค่าค^าปาซิเตอร์

4.7 ความผิดเพี้ยนของสัญญาณ

ภาพที่ 39 แสดงผลการเปรียบเทียบการจำลองของสองเส้นสเปคตรัมฮาร์โมนิก ของสอง วงจร คือ หนึ่ง วงจรแบบเดิม (วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส) แสดงไว้ในภาพประกอบ 28 ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ T1 ถึง T6 โดยที่ทรานซิสเตอร์ T5และ T6 ของ Caprio's Quad ทำการลัดวงจร และ สอง วงจรที่ปรับปรุงด้วย Caprio's Quad (วงจรกรอง สัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอ) ที่แสดงไว้ ในภาพประกอบ 30 ทั้งสองวงจรมีค่ากระแส *J* = 870 nA และค่าตัวเก็บประจุ C = 0.06 nF เท่ากัน ซึ่งฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นจากการป้อนความถี่ที่ 45.5 kHz ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงการลดลงของขนาดฮาร์โม นิกที่ค่าความถี่ 45.5 kHz, 91 kHz, 136.5 kHz, 182.0 kHz, 227.5 kHz, 273.0 kHz, 318.5 kHZ, 364.0 kHz, 409.0 kHz กับการลดลงของขนาดของฮาร์โมนิกที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และได้ค่า เพี้ยนของฮาร์โมนิกรวม (Total Harmonic Distortions: THD) ลดลงจาก 19.70 % เป็น 4.98 %





ภาพที่ 39 การเปรียบเทียบเส้นสเปคตรัม<mark>ฮาร์โมนิ</mark>กของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง แบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอและวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับ หนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแส

ผลการวิเคราะห์ค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกรวม (THD) จากการจำลองของวงจรกรอง สัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส ได้ค่าตามตาราง 2 ค่าความ ผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกรวม (THD) มีค่าเท่ากับ 19.70 % และสามารถหาค่าแรงดันเอาต์พุตได้จาก สมการแรงดันเอาต์พุตแบบอนุกรมฟูเรียร์ ดังนี้

 $V_o(t) = 6.61108 + 0.005399 \sin(2\pi \times 45.5kt + 179.1^\circ) +$

Wy

 $0.001034 \sin(2\pi \times 91kt - 113.4^{\circ}) + \\0.00004864 \sin(2\pi \times 136.5kt - 98.65^{\circ}) + \\0.00003122 \sin(2\pi \times 182kt - 79.07^{\circ}) + \\0.00004088 \sin(2\pi \times 227.5kt - 93.99^{\circ}) + \\0.0001543 \sin(2\pi \times 273kt - 105.5^{\circ}) + \\0.000178 \sin(2\pi \times 318.5kt - 41.93^{\circ}) + \\0.00002063 \sin(2\pi \times 364kt - 76.34^{\circ}) + \\0.00005145 \sin(2\pi \times 409.5kt + 75.65^{\circ})$

HARMONIC	FREQUENCY	FOURIER	PHASE
NO	(HZ)	COMPONENT	(DEG)
1	4.550E+0 <mark>4</mark>	5.399E-03	1.791E+02
2	9.100E+0 <mark>4</mark>	1.034E-03	-1.134E+02
3	1.365E+0 <mark>5</mark>	4.864E-05	-9.865E+01
4	1.820E+ <mark>05</mark>	3.127E-05	-7.429E+01
5	2.275E+ <mark>05</mark>	4.088E-05	-9.399E+01
6	2.730E+ <mark>05</mark>	1.543E-04	-1.055E+02
7	3.185E <mark>+05</mark>	1.780E-04	-4.193E+01
8	3.640E+05	2.063E-05	-7.634E+01
9	4.095E+05	5.145E-05	7.565E+01

ตารางที่ 2 ผลการหาค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบ สมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส ค่าเฉลี่ยของ V_o(t) = 6.6132

ความผิดเพี้ยนรวม เท่ากับ 19.70 <mark>%</mark>

และผลการวิเคราะห์ค่า<mark>ความผิดเพี้ยนของฮาร์</mark>โมนิกรวม (THD) จากการจำลองของวงจร กรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่<mark>งแบบสมดุลป</mark>รับความถี่ด้วยกระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอ ได้ค่าตาม ตารางที่ 3 ค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกรวม (THD) มีค่าเท่ากับ 4.98 % และสามารถหา ้ค่าแรงดันเอาต์พ<mark>ุตได้จากสมการแรงดันเอา</mark>ต์พุตแบบอ<mark>นุกรมฟูเรียร์ ดังนี้</mark>

 $V_o(t) = -0.4175872 + 0.009161 \sin(2\pi \times 45.5kt + 83.95^\circ) +$

 $0.0003398 \sin(2\pi \times 91kt + 63.35^\circ) +$

 $0.00002486 \sin(2\pi \times 136.5kt + 87.27^\circ) +$

 $0.00003952 \sin(2\pi \times 182kt + 125.1^{\circ}) +$

5

 $0.00006234 \sin(2\pi \times 227.5kt + 131.9^\circ) +$

 $0.00006027 \sin(2\pi \times 273kt + 102.7^{\circ}) +$

 $0.0002693 \sin(2\pi \times 318.5kt + 62.34^\circ) +$

 $0.00001928 \sin(2\pi \times 364kt + 150.1^{\circ}) +$

$0.0001031\sin(2\pi \times 409.5kt - 10.45^{\circ})$

ตารางที่ 3 ผลการหาค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบ สมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอ V_o(t) = -0.4098

HARMONIC	FREQUENCY	FOURIER	PHASE
NO	(HZ)	COMPONENT	(DEG)
1	4.550E+0 <mark>4</mark>	9.161E-03	8.395E+01
2	9.100E+0 <mark>4</mark>	3.398E-04	6.335E+01
3	1.365E+0 <mark>5</mark>	2.486E-05	8.727E+01
4	1.820E+ <mark>05</mark>	3.952E-05	1.251E+02
5	2.275E+05	6.234E-05	1.319E+02
6	2.730E+ <mark>05</mark>	6.027E-05	1.027E+02
7	3.185E <mark>+05</mark>	2.693E-04	6.234E+01
8	3.640E <mark>+05</mark>	1.928E-05	1.501E+02
9	4.095E+05	1.031E-04	-1.045E+01

ความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกรวม เท่ากับ 4.98 %



ภาพที่ 40 เปรียบเทียบค่าความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกรวม (THD) ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำ ผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสโดยใช้เทคนิคคาปริโอและวงจรกรองสัญญาณ ความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุล ปรับความถี่ด้วยกระแสเมื่อปรับค่า V_{in} จากภาพที่ 40 แสดงค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม ของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน อันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส และวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบ สมดุลปรับความถี่ด้วยกระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอเมื่อปรับค่ากระแส ค่ากระแส *I_f* = 870 nA และค่าตัวเก็บประจุมีค่า C = 0.06 nF ป้อนสัญญาณอินพุต 45.5 kHz ปรับค่าแอมพลิจูดของอินพุต ตั้งแต่ 10 – 50 mVp-p เหมือนกันทั้งสองวงจร จากการพิจารณาผลการจำลองจะเห็นได้ว่า การ จำลองการทำงานของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส โดยการใช้เทคนิคคาปริโอ นั้นมีค่าคามเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมที่ต่ำกว่าวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน อันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วยกระแส<mark>แบบ</mark>ดั้งเดิม



บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

การทำงานของวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่งแบบสมดุลปรับความถี่ด้วย กระแสโดยการใช้เทคนิคคาปริโอ เป็นวงจรที่มีความสมมาตร ด้วยสัญญาณที่แตกต่าง และมีขนาด ความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกลดลง วงจรยังค่อนข้างง่ายและสามารถนำไปทำเป็นวงจรรวมได้ ผลลัพธ์ จาการจำลองแบบและการคำนวณมีความสอดคล้องกัน ลักษณะสถาปัตยกรรมของวงจรไม่ซับซ้อน จากคุณสมบัติการถ่ายโอนของวงจรขยายความต่างทรานซิสเตอร์คู่ที่มีคุณลักษณะเชิงเส้น ค่าความไว ของอุปกรณ์ที่มีต่อการตอบสนองต่อความถี่ศูนย์กลาง (f₀) มีค่าคงที่อยู่ระหว่างค่า –1 ถึง 1 ไม่ขึ้นกับ ตัวแปร ความถี่เชิงมุมมีความเป็นเชิงเส้นด้วยการปรับกระแสได้กว้างตลอดช่วงกวาดของช่วงความถี่ กว้างโดยได้ระยะกว้างประมาณวงจรอันดับ 3 ของขนาดของวงจร ค่าสูงสุดของความถี่ (f₀) มี ค่าประมาณ 2.303 MHz ที่ค่ากระแส I_f เท่า 50 mA และค่าตัวเก็บประจุ 10 nF

5.2 อภิปรายผล

จากการทดลอง หาความถี่เชิงมุมและขนาดของวงจร มีฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจร คือ อัตรา การขยาย V_o/V_{in} และค่ามุมเฟสที่ -90 องศา หาค่าของวงจรได้จากการปรับค่ากระแส *I_f* กำหนดค่า ตัวเก็บประจุ C มีค่าคงที่ เท่ากับ 10 nF จะเห็นว่าจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เชิงมุมที่เป็น ฟังก์ชันของเส้นตรงกับการปรับค่าของกระแส *I_f* ช่วงของแถบความถี่กว้างโดยได้ระยะกว้างของขนาด ของวงจรดังภาพประกอบ 37

จากการทดลอง หาความถี่เชิงมุมและขนาดของวงจร มีฟังก์ชันถ่ายโอนของวงจร คือ V_o/V_{in} ค่ามุมองศาใกล้เคียง -90 องศา โดยการปรับค่าตัวเก็บประจุ กำหนด ค่ากระแส I_f คงที่ เท่ากับ 500 uA ซึ่งเห็นว่าจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เชิงมุมที่เป็นฟังก์ชันของเส้นตรงกับการปรับค่า ของตัวเก็บประจุดังภาพประกอบ 38 จากการทดลองค่าน้อยที่สุดของตัวเก็บประจุได้ค่าประมาณ 1 pF ได้ค่าความถี่สูงสุดที่คาดหวังถึงประมาณ 79.61 MHz

จากภาพประกอบ 39 และ 40 แสดงถึงการลดลงของขนาดฮาร์โมนิก และได้ค่าเพี้ยนของฮาร์ โมนิกรวม (Total Harmonic Distortions: THD) ลดลงจาก 19.70 % เป็น 4.98 %
5.3 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับเลือกทรานซิสเตอร์ใช้ในวงจรควรเลือกทรานซิสเตอร์ที่มีค่า f_⊤ ที่สูง (เช่น มีความถี่ถึง GHz) เพราะมีผลต่อความถี่ของวงจรโดยจะได้ความถี่ของวงจรสูงขึ้น และเลือกตัว เก็บประจุใช้กับวงจรควรเลือกค่าความจุของตัวเก็บประจุต่ำจะมีผลให้ความถี่ของวงจรสูงขึ้น และยังมี ผลต่อขนาดความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกมีควา<mark>ม</mark>เรียบขึ้น ตามที่เสนอแนะโดยวิธีการของคาปริโอ





- [1] A. Sauvage, G. Hubert, J. Touboul, and J. Ribot, "The hemodynamic signal as a first-order low-pass temporal filter: Evidence and implications for neuroimaging studies," Neuroimage, vol. 155, pp. 394-405, 2017
- [2] J. Luck and J. G. Swanson, "First-order, switched-capacitor, low-pass filter implemented with GaAs insulated-gate FET switches," Electronics Letters, vol. 22, no. 26, pp. 1843-1845, 1990
- [3] S. Mardanikorani and J. P. M. G. Linnartz, "Capacity of the first-order low-pass channel with power constraint," in Symposium of Information Theory and Signal Processing in the Benelux, Twente University, 2018
- [4] H. Uhrmann and H. Zimmermann, "A fully differential operational amplifier for a low-pass filter in a DVB-H receiver," in 2009 MIXDES-16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems, pp. 197-200, IEEE, June 2009
- [5] T. Kugelstadt, "Active filter design techniques," in Op amps for everyone, pp. 365-438, Newnes, 2009
- [6] S. Minaei and E. Yuce, "Unity/variable-gain voltage-mode/current-mode first-order all-pass filters using single dual-X second-generation current conveyor," IETE Journal of Research, vol. 56, no. 6, pp. 305-312, 2010
- [7] Pookaiyaudom, S. "Negative feedback circuits and oscillators", Mahanakorn University of Technology, Bangkok, 2006
- [8] W. Sa-Ngiamvibool and B. Srisuchinwong, "A 10.7-MHz fully balanced, Q-of-267, 103-dB-dynamic-range current-tunable bandpass filter," in 2007 Asia-Pacific Conference on Communications, pp. 51-54, IEEE, October 2007
- [9] R. Caprio, "Precision differential voltage--current convertor," Electronics Letters, vol. 6, no. 9, pp. 147-148, 1973
- [10] H. Y. M. Pan and L. E. Larson, "Highly linear bipolar transconductor for broadband high-frequency applications with improved input voltage swing," in 2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, pp. 713-716, IEEE, May 2007
- [11] T. Wongmeekaew and W. Sa-ngiamvibool, "A Fully-Balanced Current-Tunable Integrator with CAPRIO Parameters," IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 2, no. 33, pp. 8, 2016

- [12] กฤษณ์ อ่างแก้ว, "การออกแบบวงจรกรองสัญญาณอนาลอกปรับค่าได้ทางอิเล็กทรอนิกส์โดย ใช้มอสทรานซิสเตอร์เพียงอย่างเดียว," รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพมหานคร, 2549
- [13] จามรี ศิริรัตน์, "วงจรกรองสัญญาณอเนกประสงค์โหมดแรงดันและโหมดกระแสที่ปรับค่าได้ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจร CFTA ตัวเดียว," วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2555
- [14] อิศราวุธ สีดาดาน, "การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์แบบ SINUSOIDAL QUADRATURE โดย ใช้วงจรกรองสัญญาณผ่านทั้งหมดชนิดมีมุมองศานำแบบสมมาตรและรับค่าความถี่ได้กว้าง โดยการปรับค่ากระแส," วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยี<mark>พระจ</mark>อมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545
- [15] ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, "การใช้เทคนิคคาปริโอสำหรับวงจรอินทิเกรเตอร์แบบสมดุลปรับแต่งด้วย กระแส," วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559
- [16] สำราญ เลิศคอนสาร, "วงจรกรองแถบความถี่ผ่านที่ 10.7 MHz แบบสมดุล คุณภาพสูง ความไว ต่ำ และปรับความถี่ด้วยกระแส," วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอม<mark>พิวเตอร์, มหาวิทยาลัยมห</mark>าสารคาม, 2554
- [17] สิทธิชัย โภไคยอุดม, "วงจรป้อนกลับแบบลบและออสซิลเลเตอร์,"พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, กรุงเทพฯ, 2549
- [18] มนตรี คำเงิน, "วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านใช้แหล่งจ่ายแรงดันและกำลังงานต่ำที่จูนได้ในเชิง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับประยุกต์ใช้งานใน Silicon Cochlea," วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2544
- [19] เกษสุดา กล้าหาญ, "การออกแบบวงจรดิฟเฟอเรนทิเอเตอร์และวงจรอินทิเกรเตอร์โดยใช้ อุปกรณ์แอคทีฟออปแอมป์และโอทีเอเป็นอุปกรณ์หลักและการประยุกต์ใช้งาน," วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545
- [20] ชิษณุพงศ์ นราพรพิพัฒน์, "วงจรกำเนิดสัญญาณไซน์หลายเฟสโดยใช้โครงสร้างวงจรกรอง ความถี่ต่ำผ่านแบบ LOG-DOMAIN," วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556

- [21] นราธิป ซื้อสุวรรณ, "การออกแบบวงจรกรองล็อกโดเมนความถี่ต่ำผ่านแบบผลต่างในหัวอ่าน ฮาร์ดดิสก์," วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
- [22] ทัตยา ปุคคละนั้นทน์, วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ และวัลลภ สุระกำพลธร "วงจรอินทิเกรเตอรโหมด กระแสแบบใชอุป กรณแอคทีฟ," วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 32(4), หน้า 479
 – 501, 2548
- [23] ธีรศิลป์ ทุมวิภาต, "วงจรอินทิเกรเตอ<mark>รที่ป</mark>รับคาไดดวยวีการทางอิเล็กทรอนิกสแบบใชอุปกรณ แอคทีฟเปนหลัก และการประยุกตใชงาน," รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์, สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548
- [24] สุเมธี พิสิฐเฉลิมพงศ์, "การสังเคราะห์วงจร<mark>ออสซิลเลเตอร์รูปคลื่นซายน์แบบควอดราเจอร์และ</mark> แบบหลายเฟสโดยใช้วงจร CDB<mark>A," วิ</mark>ทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม, สถา<mark>บันเทคโน</mark>โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550
- [25] มนตรี สมดุลยกนก, พฤหัส ลื้อมเมต<mark>ตา และ</mark>พิพัฒน์ พรมมี. "วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์แบบค วอเดนเจอร์รูปแบบกระแส โดยใช้หลักการของอินทิเกรเตอร์และดิฟเฟอเรนเตอร์." วารสารวิชาการพระจอมเ<mark>กล้าพระนครเหนือ, 8(3),</mark> หน้า 41-48, 2551
- [26] เอกพงษ์ สายสิงห์, "วงจรก<mark>รองความถี่ต่ำผ่านและแถบ</mark>ความถี่ผ่านอันดับสูงรูปแบบกระแสโดยใช้ ซีมอสไบควอตฟังก์ชัน," วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561
- [27] H. Liu, X. Peng, and W. Wu, "Design of a Gm-C low pass filter with low cutoff frequency," in 2009 Asia Pacific Conference on Postgraduate Research in Microelectronics & Electronics (PrimeAsia), Jan. 2009, pp. 125-128
- [28] F. Matsumoto and Y. Noguchi, "A 1-V continuous-time filter using bipolar pseudodifferential transconductors," IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. 82, no. 6, pp. 973-980, 1999
- [29] H. Y. M. Pan and L. E. Larson, "An improved broadband high linearity SiGe HBT differential amplifier," IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, vol. 58, no. 8, pp. 1685-1694, 2011

- [30] W. Sa-Ngiamvibool and B. Srisuchinwong, "A 10.7-MHz fully balanced, high-Q, 87dB-dynamic-range current-tunable Gm-C bandpass filter," Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol. 58, pp. 143-151, 2009
- [31] A. Affirma, E. Cierto, Q. Mercury Plus, and S. E. Radium, "User's Guide. Cadence Design Systems, Inc. All rights reserved," 1985. [Online]. Available: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.706.4121&rep=rep 1&type=pdf
- [32] Vishay Semiconductor GmbH, "RF Transistor Data," 1999







ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N2222

MODEL 2N2222 NPN + Is = 14.34 E-15 XTI = 3.00 E+00 EG = 1.11 E+00 VAF = 74.03 E+00+ BF = 255.9 E+00 NE = 1.307 E+00 ISE = 14.34 E-15 IKF = 284.7 E-03+ XTB = 1.50 E+00 BR = 6.092 E+00 NC = 2.00 E+00 ISC = 0.00 E+00+IKR = 0.00 E+00 RC = 1.00 E+00 CJC = 7.306 E-12 MJC = 34.16 E-02+VJC = 75.00 E-02 FC = 5.00 E-01 CJE = 22.01 E-06 MJE = 377.00 E-03+VJE = 75.00 E-02 TR = 46.91 E-09 TF = 411.1 E-12 ITF = 6.00 E-01+VTF = 1.7 E+00 XTF = 3 E+00 Rb = 10 E+00

ิ ตารางที่ 4 ตารางความหมายของค่าตัวแปร<mark>โมเดล</mark>ของทรานซิสเตอร์

	<mark>ความห</mark> มาย	หน่วย
IS	pn saturation curren <mark>t</mark>	А
BF	Ideal maximum forward beta	
NF	Forward current emission coefficient	
VAF (VA)	Forward Early voltage	V
IKF (IK)	Comer for forward beta high - cerrent roll - off	
NE	Base - emitter leakage emission coefficient	
BR	Ideal maximum reverse beta	
NR	Reverse current emission coefficient	
IKR	Corner for reverse beta high - current roll - off	A
RB	Zero - bias (maximum) base resistance Ω	
RE	Emitter ohmic resistance	Ω
RC	Collector ohmic resistance	Ω
CJE	Base - emitter zero - bias pn capacitance	F
VJE	Base - emitter built - in potential	V
MJE	Base - emitter pn grading factor	
CJC	Base - collector zero - bias pn capacitance	F

	ความหมาย	หน่วย
VJC	Base - collector built - in potential	V
MJC	Base - collector pn grading factor	
CJS	Collector - substrate ze <mark>ro</mark> - bias pn capacitance	F
MJS	Collector - substrate pn grading factor	
FC	Forward - bias depletion capacitor coefficient	
TF	Ideal forward transit ti <mark>m</mark> e	S
TR	Ideal reverse transit ti <mark>m</mark> e	S
EG	Band gab voltage	eV
XTI	IS temperature effect exponent	
241		

ตารางที่ 4 ตารางความหมายของค่าตัวแปรโมเดลของทรานซิสเตอร์ (ต่อ)



จากตารางที่ 1 สามารถวิเคราะห์หาค่าความไว $S_x^{\,y}$ ที่แสดงไว้ในตาราง โดยที่

$$(x, y) = (C, \omega_{o}) (V_{T}, \omega_{o}) (I_{T}, \omega_{o}) \notin \mathfrak{shut}$$

$$S_{C}^{a_{b}} = \frac{C}{\omega_{0}} \bullet \frac{\partial \omega_{0}}{\partial C} = \frac{C}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{\partial \frac{I_{T}}{4CV_{T}}}{\partial C} = \frac{C}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{I_{T}}{\frac{\partial V_{T}}{2CV_{T}}} = \frac{C}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{\partial (\frac{I}{C})}{\partial C} = \frac{C}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{-I_{T}C^{-2}}{2V_{T}}$$

$$= \frac{2C^{2}V_{T} \bullet -I_{T}C^{-2}}{2I_{T}V_{T}} = -1$$

$$S_{I_{T}}^{a_{b}} = \frac{I_{T}}{\omega_{0}} \bullet \frac{\partial \omega_{0}}{\partial I_{T}} = \frac{I_{T}}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{\partial (\frac{I_{T}}{2CV_{T}})}{\partial I_{T}} = \frac{I_{T}}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{1}{2CV_{T}} \bullet \frac{1}{2CV_{T}} \frac{\partial I_{T}}{\partial I_{T}} = \frac{I_{T}}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{1}{2CV_{T}}$$

$$= \frac{2CI_{T}V_{T}}{2CI_{T}V_{T}} = 1$$

$$S_{V_{T}}^{a_{b}} = \frac{V_{T}}{\omega_{0}} \bullet \frac{\partial \omega_{0}}{\partial V_{T}} = \frac{V_{T}}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{\partial (\frac{I_{T}}{2CV_{T}})}{\partial V_{T}} = \frac{V_{T}}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{I_{T}}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet \frac{I_{T}}{2CV_{T}} \bullet \frac{I_{T}}{\frac{I_{T}}{2CV_{T}}} \bullet$$

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นายสำราญ เลิศคอนสาร
วันเกิด	12 กันยายน 2525
สถานที่เกิด	จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	300/333 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
ตำแหน่งหน้าที่การงาน	อาจารย์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	วิทยาลัยพิชญบัณ <mark>ฑิ</mark> ต 171/2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัด
	หนองบัวลำภู 3 <mark>90</mark> 00
ประวัติการศึกษา	พ.ศ. 2547 ปริญ <mark>ญาวิ</mark> ศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชา
	วิศวกรรมไฟฟ้ <mark>า มหาว</mark> ิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	พ.ศ. 2554 ปร <mark>ิญญาวิ</mark> ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา
	วิศวกรรมไฟฟ้ <mark>าและค</mark> อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
	พ.ศ. 2566 ปร <mark>ัชญาดุษ</mark> ฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
	คอมพิวเตอร์ <mark>มหาวิทย</mark> าลัยมหาสารคาม
અપ્રુપ	201920 2103